



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 28 ตุลาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. รายงานพิเศษ: สศก. แนะนำพืชทางเลือก 7 จว. ใต้ตอนบน ปลุกทดแทนยาง...	แนวหน้า
2. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
3. เกษตรฯ ทุ่มงบ 3.1 พันล. จัด 5 โครงการ	แนวหน้า
4. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ	แนวหน้า
5. ปชป. ดัน กรณ์ ลงชิงชัย กทม.	ไทยรัฐ
6. 'หม่อมเต่า' ไม่ยอม ให้ต่างด้าวมีสิทธิเหนือไทย	ไทยรัฐ
7. เคาะราคาประกันมันสำปะหลัง กก. ละ 2.5 บาท รวม 9.4 พันล้าน	กรุงเทพธุรกิจ
8. ชาวนาเฮ! รับเงินส่วนต่างงวดแรกครบ อานิสงส์โครงการ 'ประกันรายได้'	คมชัดลึก
9. รายงาน: มะกันแบนสินค้าไทยแอบแฝงผลประโยชน์ จริงหรือ!	สยามรัฐ
10. 30 ต.ค. เปิดราคาประมูล ในงานสัมมนาโรดแมป 5 จี	มติชน
11. คอลัมน์: จับกระแส: ทางเลือกเพื่อรอด หลังแบน 3 สาร	กรุงเทพธุรกิจ
12. ภาพข่าว: พะเยาโมเดล	เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 14063 หน้า : 8 (บนขวา)

หัวข้อข่าว : รายงานพิเศษ: สศก. แนะนำพืชทางเลือก 7 จว. ใต้ตอนบน ปลุกทดแทนยางในพื้นที่ไม่เหมาะสม

สศก.แนะนำพืชทางเลือก7จว.ใต้ตอนบน ปลุกทดแทนยางในพื้นที่ไม่เหมาะสม



รายงาน พิเศษ

จากการสำรวจพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน (ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ และภูเก็ต) ตามการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning by Agri - Map) พบว่า มีพื้นที่ปลูกยางพาราในชั้นความเหมาะสมต่างๆ (Agri-Map) มีจำนวน 7.14 ล้านไร่ แบ่งเป็น พื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก (S1) และเหมาะสมปานกลาง (S2) สำหรับการปลูกยางพารา 5.95 ล้านไร่ เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) เฉลี่ย 2,850 บาท/ไร่ ในขณะที่พื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) และไม่เหมาะสม (N) สำหรับการปลูกยางพารา มีจำนวน 1.19 ล้านไร่ เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิ เฉลี่ย 1,683 บาท/ไร่

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หากพิจารณาถึงพืชทางเลือกที่จะปรับเปลี่ยนในพื้นที่ปลูกยางพาราเขตพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (S3, N) ตามแผนที่ความเหมาะสมของดิน (Zoning) ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน พบว่า พืชทางเลือกที่เหมาะสมให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าและตลาดมีความต้องการต่อเนื่อง ได้แก่ สละ ทุเรียน มะพร้าวน้ำหอม และหมาก โดย สละ เกษตรกรมีต้นทุนนับตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตเฉลี่ย 22,214 บาท/ไร่ (เริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 3 และให้ผลผลิตไม่น้อยกว่า



30 ปี) ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,901 กก./ไร่ เกษตรกรขายได้ราคา 60-70 บาท/กก. ผลตอบแทนสุทธิ 91,720 บาท/ไร่/ปี ส่วนใหญ่มีพ่อค้ารายย่อยมารับซื้อที่สวน และสามารถจัดการให้เก็บผลผลิตขายได้ทุกวัน

ทุเรียน เกษตรกรมีต้นทุนนับตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตเฉลี่ย 21,719 บาท/ไร่ เริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 6 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,080 กก./ไร่ เกษตรกรขายได้ราคา 60-70 บาท/กก. ผลตอบแทนสุทธิ 48,446 บาท/ไร่/ปี เกษตรกรส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 นิยมขายผลผลิตแบบเหมาสวนให้พ่อค้า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 14063 หน้า : 8 (บนขวา)

หัวข้อข่าว : รายงานพิเศษ: สศก. แนะนำพืชทางเลือก 7 จว. ใต้ตอนบน ปลุกทดแทนยางในพื้นที่ไม่เหมาะสม

รวบรวมส่งออก ซึ่งมีแหล่งรวบรวมหลักของภาคใต้ที่จังหวัดชุมพร

มะพร้าวน้ำหอม เกษตรกรมีต้นทุนนับตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตเฉลี่ย 5,522 บาท/ไร่ เริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 4 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,410 กก./ไร่ สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี รอบตัดเก็บผลผลิตประมาณ 20-30 วัน/ครั้ง เกษตรกรขายได้ราคา 20-25 บาท/ผล ผลตอบแทนสุทธิ 28,686 บาท/ไร่/ปี แหล่งจำหน่ายส่วนใหญ่อยู่บริเวณเส้นทางท่องเที่ยวและมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อที่สวนเพื่อนำไปขายต่อในชุมชนเมือง

และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งในรูปแบบสดและแปรรูปทำวันมะพร้าวอ่อน

หมาก เกษตรกรมีต้นทุนนับตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตเฉลี่ย 7,639 บาท/ไร่ เริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 4 - 5 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 458 กก./ไร่ เกษตรกรขายหมากแห้งได้ราคา 40 - 45 บาท/กก. ผลตอบแทนสุทธิ 27,013 บาท/ไร่/ปี ซึ่งตลาดต้องการตลอดทั้งปี และมีจุกับซื้อในท้องถิ่นตามฤดูกาล

ด้านนายบรรจบ ชื่นสุวรรณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สศท. 8) กล่าวเสริมว่า สำหรับ

ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนพืชทางเลือกข้างต้น เป็นข้อมูลที่ สศท.8 ศึกษาในปีเพาะปลูก 2560/61 นอกจากนี้ สศท. 8 ยังลงพื้นที่ศึกษาเกษตรกรตัวอย่างที่ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ปลูกยางไปปลูกพืชอื่นทดแทนหรือทำกิจกรรมเสริมรายได้ในสวนยางพารา พบว่า ยังมีพืชอีกหลายชนิดที่น่าสนใจ เช่น ปลูกไผ่กิมฮุง พริกไทย ผักเหมียง เห็ดนางฟ้า และเลี้ยงแพะพื้นเมือง ซึ่งสินค้าดังกล่าวยังเป็นที่ต้องการของตลาดต่อเนื่อง อีกทั้ง เกษตรกรยังแปรรูปผลผลิตต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วย สำหรับผู้สนใจพืชทางเลือกในภาคใต้ตอนบน ขอคำแนะนำได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 โทร. 07-731-1373 หรือ อีเมล zone8@oae.go.th



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
หัวข้อข่าว : คอลัมน์: เกษตรวันนี้

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ฉบับที่ : 25582 หน้า : 8 (บนซ้าย)

เกษตรวันนี้ประจำวัน 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562..... ● **นายกฯ หล่ำปี้...** มีเรื่องจาก **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ออกมาประเมิน “พืชโพด” ว่ามีผลกระทบสร้างความเสียหายให้เศรษฐกิจเมืองอุบลฯ ถึง 2.027 ล้านบาท มีพื้นที่เสียหาย 23 อำเภอ พืช ได้รับความเสียหายรวม 371,853 ไร่ ปศุสัตว์ ได้รับความเสียหาย 25,425 ตัว และค่านประมง บ่อและกระชังปลา ได้รับความเสียหาย 5,569.80 ไร่ เบื้องต้นกระทรวงเกษตรฯ ให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินปี 56 ตามพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงไม่เกินรายละเอียด 30 ไร่ ช่วง 2 เดือนนี้แนะนำเกษตรกรปลูกพืชสำหรับบริโภคในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย-

สร้างรายได้ ระหว่างรอทำแปรรูป อาทิ ขี้เถ้าคักรุ่น ถั่วฝักยาว พริกและผักชีฝรั่ง ซึ่ง “มันสำปะหลังอินทรีย์” น่าสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาด เกษตรกรยังผลิตได้ไม่เพียงพอ ในปี 65 เอกชนต้องการขยายพื้นที่ปลูกให้ได้ประมาณ 80,000 ไร่ แต่ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกเพียง 2,000 ไร่ ข้อมูลดี ๆ ที่พี่น้องเกษตรกรควรรับไว้พิจารณา..... ● แจ้งข่าวหน้าเกษตรหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ไปอีเมล agri@dailynews.co.th อีก 1 ช่องทางรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ และเอกชนที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ สามารถส่งรายละเอียดมาได้ โทร. 0-2790-1111 ต่อ 2824, 2855 ส่วนเมล LUKSANASAKR@DAILYNEWS.CO.TH ยังสามารถส่งข่าวได้ตามปกติ..... ● **นายกฯ หล่ำปี้**

เกษตรฯทุ่มงบ3.1พันล.จัด5โครงการ

■ ฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรประสบภัยแล้ง-ท่วมปี'62

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัยผลจากอิทธิพลของพายุโพดุลและคาจิกิในภาคเหนือและภาคอีสาน ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรเสียหายและเกษตรกรเดือดร้อน คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 3,120 ล้านบาท เริ่มเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 ระยะเวลาดำเนินโครงการตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 หลักการให้ความช่วยเหลือ ต้องเป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้งหรืออุทกภัย ปี 2562 ที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิงและได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 2562 ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้บูรณาการการทำงานของ 4 หน่วยงานในพื้นที่ร่วมกัน โดยเกษตรกรเลือกและสมัครเข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 โครงการ จากทั้งหมด 5 โครงการ ข้อกำหนดเบื้องต้น คือ พื้นที่ต้องมีเอกสารสิทธิ สำหรับเกษตรกรที่สนใจปลูกพืชใช้น้ำน้อยพื้นที่ต้องเหมาะสม มีแหล่งน้ำเพียงพอ

เพาะปลูก หากสนใจเลี้ยงปลาควรจะมีบ่อดินหรือเลี้ยงสัตว์ปีกอาจต้องมีโรงเรือนสำหรับสัตว์ปีกด้วย

ทั้งนี้ แต่ละโครงการมีเป้าหมายและหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1.โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ถั่วเขียว) กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชี ธ.ก.ส.ของเกษตรกรเพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์ ไร่ละไม่เกิน 20 ไร่ เป้าหมายเกษตรกร 150,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1.4 ล้านไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ และเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร

2. โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64 กรมการข้าวรับผิดชอบ เป้าหมายเกษตรกร 827,000 ครัวเรือน เมล็ดพันธุ์ข้าว 63,200 ตัน พื้นที่ 6.32 ล้านไร่ โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรไร่ละ 10 กิโลกรัม ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ไร่ ชนิดพันธุ์ข้าว 5 ชนิด ประกอบด้วย 1. ข้าวหอมมะลิ (พันธุ์ กข15, ข้าวดอกมะลิ 105) 2. ข้าวหอมปทุม (พันธุ์ปทุมธานี) 3. ข้าวเจ้าไม่ไวแสง (พันธุ์ กข29, กข31, กข41, กข49, กข57, ชัยนาท 1, พิชญ์โลก) 4. ข้าวเหนียวไม่ไวแสง (พันธุ์สันป่าตอง 1)

5. ข้าวเหนียวไวแสง (พันธุ์ กข6)

3.โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ทรายในบ่อดิน กรมประมงรับผิดชอบ เป้าหมายเกษตรกร 50,000 ราย โดยสนับสนุนพันธุ์ปลาและอาหารสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร (ได้รับพันธุ์ปลาในบ่อดิน 800 ตัว/ราย พร้อมอาหารสัตว์น้ำบ่อเลี้ยง 120 กิโลกรัม/ราย) 4. โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน กรมประมงรับผิดชอบ เป้าหมายแหล่งน้ำในชุมชน 1,436 แห่ง โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กึ่งก้ามกราม) ในแหล่งน้ำชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำแบบปิดโดยสนับสนุนลูกพันธุ์กึ่งก้ามกรามขนาดตั้งแต่ 5-7 เซนติเมตรขึ้นไป 200,000 ตัวต่อแหล่งน้ำ

5. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ เป้าหมายเกษตรกร 48,000 ครัวเรือน ในพื้นที่ 17 จังหวัด โดยสนับสนุนเป็นเงินโอนเข้าบัญชี ธ.ก.ส.ของเกษตรกรเพื่อซื้อพันธุ์ไก่ไข่ เป็ดไข่ ครัวเรือนละ 10 ตัว ไก่พื้นเมืองทะเลสาบอายุ 1 เดือน ครัวเรือนละ 30 ตัว พร้อมค่าอาหารและค่าวัสดุในการเลี้ยง

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 28 ตุลาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14063

หน้า: 8(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 41.92 Ad Value: 52,400

PRValue (x3): 157,200

ศิลป์: ขาว-ดำ

คอลัมน์: ขายคาพระพิรุณ



ในที่สุดคณะกรรมการวัดอุณทรราชก็ได้มีมติยกเลิกการใช้ 3 สารเคมี เป็นที่เรียบร้อยโรงเรียนภูมิไทย์ไทยไปแล้วตามคาดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจากมติคณะกรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 26 ท่าน ซึ่งมีมติเป็นดังนี้คือ พาราควอด แบบด้วยเสียง 21 เสียง จำกัดการใช้ 5 เสียง คลอร์ไพริฟอส แบบ 22 เสียง จำกัดการใช้ 4 เสียง และไกลโฟเซต แบบ 19 เสียง จำกัดการใช้ 7 เสียง จึงสรุปเป็นมติที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้ปรับวัดอุณทรราช พาราควอด คลอร์ไพริฟอสและไกลโฟเซตจากวัดอุณทรราชชนิดที่ 3 (วัดอุณทรราชที่มีการผลิต นำเข้า การส่งออกหรือการมีไว้ในครอบครองต้องขออนุญาต) ให้เป็นวัดอุณทรราชชนิดที่ 4 (ห้ามผู้ผลิต นำเข้าส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2562 เป็นต้นไป...นอกจากนี้ มติที่ประชุมยังเห็นชอบให้กรมวิชาการเกษตรไปดำเนินการขอร่างประกาศกระทรวงว่าด้วยบัญชีรายชื่อวัดอุณทรราช จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น พิจารณาระยะเวลาความเหมาะสมในการบริหารจัดการวัดอุณทรราช ที่ยังคงเหลืออยู่ หลังจากประกาศมีผลบังคับใช้ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องด้วย...ต้องดูต่อไปว่ากระทรวงเกษตรฯ จะรับมืออย่างไรกับผลกระทบที่เกษตรกรจะได้รับตามมา ซึ่ง ขุนเกษตรฯ ไม่ได้สนับสนุนให้มีการใช้สารเคมีในการทำเกษตร และก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้ 3 สารนี้ จะเป็นปัจจัยการผลิตที่ดีในการทำเกษตรเช่นกันทุกอย่างต้องมีความพอดีที่สมดุลสมผล ภายใต้อำนาจข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานองค์กรที่น่าเชื่อถือ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ เองก็มีหน่วยงานทั้งที่ทำวิจัย และหน่วยงานที่กำกับดูแล ตรวจรับรองมาตรฐาน ที่ได้รับการเชื่อถือยอมรับจากองค์กรระดับโลกอยู่แล้ว แต่ท่านรัฐมนตรีทั้งหลายแหละ ที่อ้างว่าอาสามาดูแลเกษตรกร กลับตัดสินใจให้แบน 3 สารดังกล่าวอย่างรีบด่วน โดยไม่ได้ฟังเสียงทัดทานไม่รับฟังข้อมูลให้ถ่องแท้จากหน่วยงานที่ท่าน

กำกับดูแลอยู่เลย ไม่รับฟังเสียงนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงทั้งจากกระทรวงเกษตรฯ และมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือแม้แต่มัธยस्थ्य คัดลีนใจโดยใช้ข้อมูลจากกรมโนของนักวิชาการที่ไหนก็ไม่รู้ที่รายงานผลการวิจัยที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงหลายด้าน และใช้กระแสของคำว่าเพื่อสุขภาพมาบังหน้า แดมยังแปลกประหลาดตรงที่อยากจะแบนการใช้สารเคมี 3 ตัวนี้ แต่กลับจะให้มีการนำเข้าสารเคมีตัวใหม่เข้ามาแทน แดมราคาแพงกว่าของเก่าหลายเท่า ในขณะที่ความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งานต่ำกว่ามาก ไหนๆ จะแบนทั้งที่ ทำไม่แบนให้หมดแล้วยกเลิกการนำเข้าสารเคมีเพื่อการค้าแล้วดีกว่าไหม...ประเด็นนี้ครับ...อยากให้เห็นชัดๆ ให้ท่านแยกแยะให้ออกว่าแบบไหนเป็นเกษตรหลังบ้าน แบบไหนเป็นเกษตรผสมผสาน แบบไหนเป็นเกษตรอินทรีย์ แบบไหนเป็นเกษตรปลอดภัยหรือแบบไหนเป็นเกษตรอุตสาหกรรม แต่ละรูปแบบมีวิธีการและเป้าหมายที่ต่างกัน แต่แต่ละรูปแบบมีความจำเป็นต้องใช้ปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกัน นี่เห็นว่าจะมีโครงการใหม่ส่งเสริมให้ทำน้ำหมักใช้กันถึงขั้นให้จดทะเบียนได้ ดูชกไปกันใหญ่ ไม่ใช่ทำน้ำหมักไม่ดีนะครับ แต่ประสิทธิภาพ ศักยภาพของสมาชิกจำกัด เหมาะสมกับการทำเกษตรเพียงบางรูปแบบเท่านั้น การใช้สารเคมีก็เช่นกัน จำเป็นต้องใช้ให้ถูกวิธี ใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสมและมีปริมาณรับผิชอบ ไม่มีใครเอาข่ามาหว่านไปฉีดผักหรอกครับ ผักตายหมดไม่มีเหลือ เพราะเขาบอกอยู่แล้วว่าข่าฆ่าหญ้า ขุนเกษตรฯ มองว่า ที่เกษตรกรและนักวิชาการบางส่วนคัดค้านการแบนนั้นก็เพราะว่า ในบางรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรมันจำเป็นต้องใช้ แต่ใช้ให้ถูกวิธีและปลอดภัยทั้งผู้ผู้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม เกษตรกรในยุคนี้เป็นยังสมาร์ท เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ มีหัวก้าวหน้ากว่าที่ท่านคิดเยอะครับ...

กระทรวงเกษตรฯ มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนช่วงและอุทกภัยปี 2562 ร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ถั่วเขียว) ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศ สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ

เสียชีวิตเกษตรกรที่ประสบภัยให้สามารถกลับมาเพาะปลูกพืชสร้างรายได้ในฤดูแล้งโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงในการปลูกพืชใช้น้ำน้อย คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถั่วเขียวในพื้นที่ที่เหมาะสม เป้าหมายเกษตรกร 150,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1.4 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 100,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1.0 ล้านไร่ และ ถั่วเขียว 50,000 ครัวเรือน พื้นที่ 0.4 ล้านไร่ โดยมีหลักเกณฑ์คือ 1. เกษตรกรที่ประสบภัยเสียหายสิ้นเชิง 2. ช่วยเหลือไม่เกิน 20ไร่ของพื้นที่เสียหายและเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ 3. อัตราช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 245 บาท/ไร่ และถั่วเขียว 200 บาท/ไร่ โดยเกษตรกรต้องมีคุณสมบัติพร้อมโครงการตามความสมัครใจ 1. เกษตรกรต้องมีสัญชาติไทยและบรรพบุรุษไทย 2. เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร) 3. เป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทั้งช่วงฝนแล้ง หรืออุทกภัย ปี 2562 4. เปิดบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส.

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังดำเนินโครงการอื่นๆ อีกได้แก่ 1. โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 - รับผิดชอบโดย กรมการข้าว 2. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย รับผิดชอบโดย กรมปศุสัตว์ 3. โครงการพัฒนาเสริมทางเลี้ยวอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลาในแปลงนาในอณดิน รับผิดชอบโดย กรมประมง และ 4. โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน - รับผิดชอบโดย กรมประมง โดยเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถเลือกเข้าร่วมได้เพียง 1 โครงการ จาก 5 โครงการทั้งหมด

ขุนเกษตรฯ

ปชป.ต้นกรณี ลงชิงชัยกทม.

พบช.ก็เบะท่า หากคนเก่งมาสู้!

ประธานวิปฝ่ายค้านย้ำจำเป็นต้องเชิญ
“บิกตู” แจงกรรมาธิการฯ ได้อย่างได้ข้อ
เท็จจริง ไม่ได้มุ่งเล่นเกม ★ มีต่อหน้า 13

ปชป.ต้นกรณี ☆ ต่อจากหน้า 1
การเมือง โวยเคยใช้เวทีอภิปรายแล้วไร้คำตอบปม
ถวายสัตย์-จัดทำงบประมาณไม่ถูกต้อง “อนุสรณ์”
เหน็บให้ดูแบบอย่าง “บิกแดง” สละเวลาเดินเข้าหา
กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ เคลียร์ทอล์กโชว์ “สุทิน”
นัดขั้วฝ่ายค้านจับเข้าคุกหลังเปิดสภาฯ พ.ย. เคาะ
ยื่นเปิดเชิงซักฟอกรัฐบาล “อนุดิษฐ์” เฟ้นข้อมูล
หมัดเด็ด ถ้ามีน้ำหนักพอไม่รอถึงปลาย ธ.ค. “ธนกร”
เป็นนงรัฐบาลเพิ่งมาบริหารงานจะเอาเรื่องอะไรมา
ซักฟอก มันใจตอบได้หมด “สิระ” คาใจ “ธนาธร”
นั่ง กมธ.ฯฯ หัวหน้ากฎหมายงบประมาณเป็นโมฆะ
แะไขกติกพัน ส.ส.ให้กระจ่าง “ณัฐพล” ยัน
พบช.เราจึงสนามเลือกตั้งจึงผู้ว่าฯ กทม. โอ้จัด
นักบริหาร-ทีมเวิร์กรับใช้คนกรุง “เทพไท” เซียร์
สุดล้มต้น “กรณี” ลงสู้ศึก อยยติกรเหนือชั้นก้าว
ถึงนายกฯ

พรรคฝ่ายค้านพยายามใช้กลไกคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล
โดยเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และ รมว.กลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกฯ และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแต่ละกรณีไปชี้แจง
แต่ไม่ได้รับการตอบรับจากฝ่ายรัฐบาล ขณะเดียวกัน
พรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมนัดหรือหลังเปิดประชุม
สภาฯ วันที่ 1 พ.ย. เพื่อหาข้อสรุปว่าจะยื่นขอเปิด
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่

พท.เฟ้นหลักฐานพิจารณายื่นซักฟอก
เมื่อวันที่ 27 ต.ค. น.อ.อนุดิษฐ์ นาคกรทรรพ
เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความชัดเจนในการ
ขอยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่า เมื่อวันที่
24 ต.ค.พรรคเพื่อไทยมีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค เรื่องที่หารือส่วนใหญ่พูดถึงสิ่งที่ดำเนิน
การมาแล้ว เช่น การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
พ.ศ.2563 รวมถึงได้พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ
เรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงเปิดสมัยประชุม
สภาฯหลังวันที่ 1 พ.ย. หลักการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

เป้าหมายหลักจะไปอยู่ที่นายกฯ และกระทรวงใหญ่
ที่มีงบและบุคลากรจำนวนมาก ตอนนี้พรรคฝ่ายค้าน
กำลังตรวจสอบหาหลักฐานที่มีน้ำหนักมากที่สุดมี
สมาชิกพรรคบางคนบอกว่ารัฐบาลเพิ่งเข้ามา
ทำหน้าที่ถ้ารีบอภิปรายจะเร็วไปหรือไม่ มองว่า
ไม่เกี่ยวกับเงื่อนไขเวลา ถ้ารัฐบาลทำงานดีบริหารงาน
มีประสิทธิภาพ ต่อให้เวลาผ่านไปเป็นปีก็อภิปราย
ไม่ได้ แต่กลับกันหากทำงานผิดพลาด รวมถึงมี
ข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต บริหารงานไป 1 หรือ
2 เดือนก็ต่ออภิปราย

หลังเปิดสภาฯ พ.ย.ฝ่ายค้านจับเข้าคุก
“จะอภิปรายเมื่อไหร่จึงขึ้นอยู่กับหลักฐานและ
ข้อเท็จจริง เพราะการอภิปรายจะมีผลทั้งบวกทั้งลบ
ถ้าหลักฐานเราไม่แน่นพอรัฐบาลชี้แจงได้ฝ่ายค้าน
จะขาดความน่าเชื่อถือ แต่ถ้าข้อมูลเราดีอาจทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้ ขณะนี้พรรคร่วมฝ่าย
ค้านจึงอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมหลักฐาน หากมี
น้ำหนักและข้อมูลเพียงพอ เราจะยื่นญัตติอภิปราย
ไม่ไว้วางใจทันที ไม่ต้องรอให้ไปถึงปลายเดือน ธ.ค.
ก็อภิปรายได้ หลังเปิดสมัยประชุมสามัญวันที่ 1 พ.ย.
คงได้หารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านต่อไป” น.อ.
อนุดิษฐ์กล่าว

รอแต่ละพรรครวบรวมสรุปข้อมูล
นายสุทินคลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าว
ถึงความคืบหน้าการเตรียมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐบาลตามมาตรา 151 ว่า ขณะนี้เป็นช่วงที่พรรค
ร่วมฝ่ายค้านแต่ละพรรคกำลังหาและรวบรวมข้อมูล
หลังจากเปิดสภาฯสามัญสามัญวันที่ 1 พ.ย. จึงจะนำ
ข้อมูลของแต่ละพรรคมาได้มาจัดทำเป็นข้อสรุปแล้ว
ค่อยกำหนดว่าจะยื่นขอเปิดอภิปรายเมื่อใด ในการ
ประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยสัปดาห์ที่ผ่านมา
ไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้มาเป็นวาระพิจารณา เพียงแต่
มีการหยิบยกมาหารือกันอย่างไม่เป็นทางการเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น

ยันใช้ กมธ.ตรวจสอบ “บิกตู” เหมาะแล้ว

นายสุทินกล่าวอีกว่า ส่วนกรณีนายเทพไท
เสนพชก ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์
ไม่เห็นด้วยที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ประธาน
คณะกรรมการการ ป.ป.ช.เชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์-
โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหมเข้าชี้แจงเรื่องการ
ถวายสัตย์ปฏิญาณและการจัดทำงบประมาณ ระบุ
ควรไปชี้แจงที่อภิปรายไม่ไว้วางใจมากกว่านั้น มอง
ว่าใช้เวทีกรรมาธิการไม่ผิด ถือว่าเป็นเวทีที่เหมาะสม
แล้ว เพราะความเหมาะสมหรือไม่อยู่ที่แต่ละบุคคล
แต่ละกรณี เรื่องนี้เคยใช้เวทีสภาอภิปรายอย่าง
ที่ นายเทพไทพูดแล้ว แต่นายกฯไม่ตอบคำถามและ
สภาฯก็ไม่ได้คำตอบอะไรจากวิปดังกล่าวเลย ดังนั้น
การให้มาชี้แจงในกรรมาธิการจึงเป็นกลไกหนึ่ง
จำเป็นต้องทำเชื่อว่า จะได้คำตอบดีกว่าการอภิปราย
หรือซักฟอกทั่วไป เพราะการซักถามในกรรมาธิการ
เป็นการพูดคุยวงแคบ สามารถซักถามหรือพูดคุย
กันได้ในหลายอารมณ์ และคนตอบหากไม่ประสงค์
จะตอบในวงกว้างหรือให้สาธารณะรับรู้สามารถ
ตอบในคณะกรรมการได้ การเชิญนายกฯมาชี้แจง
ของกรรมาธิการชุดนี้เข้าใจว่าอยากได้ข้อเท็จจริง
มากกว่าการเล่นเกมการเมือง เพราะถ้ามุ่งเน้นจะเล่น
เกมการเมือง ต้องใช้การอภิปรายทั่วไปตามมาตรา
152 หรือ 151 ของรัฐธรรมนูญ

แนะดูแบบอย่าง “บิกแดง” กล้าพบกมธ.
นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย
กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร มี
หนังสือเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และ รมว.กลาโหม ไปให้ข้อมูลว่า พล.อ.ประยุทธ์
ในฐานะฝ่ายบริหารควรสละเวลาให้ความร่วมมือ
มาให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการเพื่อตอบคำถามแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอะไรแจงได้แจงไปจะได้อ้างทุกฝ่าย
ร่วมมือทำงาน จะเป็นบรรยากาศที่ดีของการสร้าง
ประชาธิปไตยและความปรองดองในประเทศความ
กล้าทำให้เสื่อม ไม่มีอะไรต้องกลัว พล.อ.ประยุทธ์

ควรดูตัวอย่าง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ที่บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แผ่นดินของเราในมุมมองของความมั่นคง” แล้วเกิดคำถาม คณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาฯเชิญมาพบผบ.ทบ. แม้จะมีการกัจัดตัวยังสละเวลามาเลย กรณีที่กมธ.เชิญ พล.อ.ประยุทธ์มาพบนั้น ล้วนเป็นเรื่องสำคัญ ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ไม่มาเสียชื่อหมด เดียว กมธ. หว่ากแล้ว เพราะปกติ พล.อ.ประยุทธ์ไม่เคยกลัวใครอยู่แล้ว ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธ หรือไม่ให้ความร่วมมือในการมาพบ กมธ. วันนี้มีสภาฯมีกมธ.ทุกฝ่ายควรเปิดพื้นที่ ให้ความร่วมมือ เพื่อให้เครื่องมือตรวจสอบของประชาชนผ่านกรรมการสามารถทำงานได้

“ธนกร” ท่างรบ.เพ็งบริหารอภิปรายอะไร

นายธนกร วังบุญคงชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลช่วงกลางเดือน ธ.ค. ว่าเป็นสิทธิของฝ่ายค้านที่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพร้อมจะชี้แจงทุกเรื่องแต่รัฐบาลเพ็งเข้ามาบริหารประเทศได้ไม่นาน ยังนึกไม่ออกว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะอภิปรายเรื่องอะไร เพราะที่ผ่านมา รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม มุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยังต้องคอยไปชี้แจงฝ่ายค้านในสภาเป็นระยะ ทั้งกรรณการกล่าวคำถวายสัตย์ฯ และร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 ถึง 3 วัน ทั้งที่ควรเอาเวลาเหล่านี้ไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งนึกไม่ออกจริงๆ ว่าฝ่ายค้านจะเอาเรื่องอะไรมาอภิปรายไม่ไว้วางใจ สำหรับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 รัฐบาลก็สามารถชี้แจงได้หมด

มั่นใจตอบได้ทุกเม็ด ปชช.เบื่อวาทกรรม

นายธนกรกล่าวอีกว่า หากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ มั่นใจว่ารัฐบาลชี้แจงได้ วันนี้หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปก้าวเข้าสู่โลกข้อมูลข่าวสาร การอภิปรายต่างๆ ประชาชนจับตาดูอยู่ หากการอภิปรายไม่สร้างสรรค์ไม่มีสาระ หรือมุ่งโจมตีรัฐบาลเพียงอย่างเดียว ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินอยากจะให้ฝ่ายค้านใช้เวลาทำงานให้กับบ้านเมืองก่อนจะศึกว่าหรือไม่เมื่อมีข้อมูลที่พรรคร่วมฝ่ายค้านมองว่ารัฐบาลทำงานบกพร่องไม่ชอบมาพากล ค่อยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ วันนี้ประชาชนอยากเห็นรัฐบาลใช้เวลาทำงานอย่างเต็มที่คงไม่อยากจะเห็นการใช้วาทกรรมโจมตีกันไปมา เพราะประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย

“สิริ” หัวัน “ธนาธร” นั่ง กมธ. ก.ม.เป็นโมฆะ

นายสิริ เจนจาคะ ส.ส. กทม.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่พรรคอนาคตใหม่เสนอชื่อนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เข้าร่วมเป็นกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 สักส่วนของพรรคอนาคตใหม่ว่า เข้าใจว่ากรรมการวิสามัญอนุญาติให้เป็นได้ทั้ง ส.ส.และคนนอกแต่นายธนาธรถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ไปเป็นกรรมการในสัดส่วนคนนอกแต่ลงมติไม่ได้เป็นไปไม่ได้จริงหรือไม่ เพราะถือว่าการลงมติเป็นหน้าที่ของกรรมการทุกคน หากยังไม่ให้นายธนาธรปฏิบัติหน้าที่ กรรมการในฐานะคนนอก อะไรคือเรื่องยืนยันว่านายธนาธรจะไม่ลงมติในที่ประชุม ใครจะมีอำนาจสั่งห้ามนายธนาธรไม่ให้ลงมติได้และคำถามต่อว่า หากนายธนาธรลงมติดังกล่าวผลการทำงานของกรรมการชุดนี้จะทำให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 เป็นโมฆะในอนาคตหรือไม่ กรรมการควรหาข้อสรุปในเรื่องนี้

ทำให้กระจางชะลาออกจาก ส.ส.ดีที่สุด

นายสิริกล่าวอีกว่า ประเด็นของนายธนาธรรยังสร้างความข้องใจให้สังคมว่าจริงๆแล้วบรรทัดฐานในเรื่องนี้ควรข้อสรุปอย่างไร สภาฯชุดนี้ควรใคร่ครวญและสร้างมาตรฐานสำหรับกรณีเช่นนี้เพื่อนำไปใช้ในอนาคต จะได้ไม่เป็นข้อถกเถียงกันในอนาคตต่อไป ขณะนี้นายธนาธรจะเป็นผู้ช่วย ส.ส.ยังทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นหากจะให้เรื่องนี้กระจาง นายธนาธรควรชะลาออกจากการเป็น ส.ส.ดีที่สุด

พปชร.เอาจริงสนาม ลด.ผู้ว่าฯ กทม.

นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า หลังตนและนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานยุทธศาสตร์ กทม.ของพรรคได้รับข้อเสนอแนะจากชาว กทม.และความเห็นของ ส.ส.และสมาชิกพรรคภาค กทม.ที่เห็นว่าพรรคต้องพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.ที่จะมีขึ้นในเร็ววันนี้ยืนยันว่าภาค กทม.พร้อมจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลและทีมงานที่เหมาะสมไปทำหน้าที่ตามที่ชาว กทม.มอบหมาย พรรคเดินหน้าเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้ว กทม.แต่ละพื้นที่มีปัญหา และแนวทางแก้ไขแตกต่างกัน จึงต้องหลอมรวมทุกปัญหา มาแก้ไขให้ตรงจุด ความเป็นทีมเวิร์กจึงสำคัญที่สุด กทม.กับรัฐบาลควรทำงานสอดรับกัน ยืนยันว่า

พรรคพลังประชารัฐไม่ได้ละเลย เราหารือกับทุกฝ่ายว่าควรมาร่วมงานเป็นทีมเวิร์กเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง

โอ้จัดนักบริหาร-ทีมเวิร์กกับไอชนกรุง

นายณัฐพลกล่าวอีกว่า พรรคจะเฟ้นหาคนที่บริหารได้ ทำงานเป็นทีมได้ เพื่อเปลี่ยนแปลง กทม.ได้ทั้งระบบ เพราะคุณภาพดีกับการบริหารได้ มั่นคนละเรื่องกัน พรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคที่ชาว กทม.ไว้วางใจให้มี ส.ส. 12 คนจาก 30 คน พวกเราต้องรับหน้าที่เพื่อเลือกและส่งคนบวกกับทีมงานที่ดีที่สุดไปอาสาทำงานให้คน กทม. เร็วๆนี้จะได้ข้อสรุป สำหรับภาค กทม.ที่จะเปิดเผยความพร้อมของบุคคลและทีมงาน รวมทั้งนโยบายที่จะขออาสาทำงานให้ชาว กทม.สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นในต่างจังหวัด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ พรรคพลังประชารัฐย้ำว่าพรรคจะต้องเลือกคนและทีมงานที่ดีที่สุดไปทำงานเพื่อให้ประชาชนพิจารณา หลังจากนั้น ประธานยุทธศาสตร์พรรคและแกนนำภาคต่างๆจะทยอยแจ้งสังคมถึงความพร้อมที่จะอาสาทำงานให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ต่อไป

“เทพไท” ชูจุดแข็งต้น “กรณี” ชิงผู้ว่าฯ กทม.

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มอบหมายให้นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคภาคกรุงเทพฯ กับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค เป็นผู้คัดเลือกผู้สมัครชิงผู้ว่าฯ กทม.ของพรรคว่า ในฐานะสมาชิกพรรคจะนำเสนอชื่อนายกรณ์ จาติกวณิช ให้พรรคพิจารณาด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 1.นายกรณ์ เป็นคนอยู่ในวัยทำงานอายุกว่า 50 ปีเศษเหมาะสมการเป็นผู้บริหารองค์กรใหญ่ระดับ กทม. 2.มีประสบการณ์ด้านการเงินเคยเป็น รมว.คลัง จนได้รับคัดเลือกให้เป็นรัฐมนตรีคลังดีเด่นระดับโลกมาแล้วเคยผ่านผู้บริหารการเงินภาคเอกชน เป็นซีอีโอบริษัทเจพี มอร์แกนมาก่อน เหมาะสมกับ กทม.ที่มีงบประมาณในการพัฒนาระดับแสนล้านบาท 3.เป็นนักการเมืองที่รู้ปัญหาของ กทม. ได้ดีสุดเพราะเคยเป็น ส.ส. กทม. มา 2 สมัย ใกล้ชิดชาว กทม.ทุกระดับ ตั้งแต่รากหญ้า สลัม ชุมชนแออัด จนถึงนักธุรกิจระดับสูง

อวยเจ๋งพอขึ้นขั้นนายกฯในอนาคต

นายเทพไทกล่าวอีกว่า 4.นายกรณ์เป็นนักการเมืองระดับอินเตอร์เป็นผู้บริหารเมืองที่สร้างความ

สัมพันธ์กับเมืองในประเทศต่างๆทั่วโลก ในฐานะเมืองที่เมืองน้อง เมืองแฝดเพื่อร่วมมือพัฒนาเมืองคู่ขนานไปด้วยกันได้ 5. เป็น ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อของพรรค การลาออกไปสมัครผู้ว่า กทม.จะไม่กระทบต่อการเลือกตั้งซ่อม เลื่อนผู้สมัครในลำดับถัดไปมาทดแทนได้เสียเชื่อว่านายกรณ์เป็นผู้เหมาะสมที่สุดของพรรคในปัจจุบัน มีความพร้อมในทุกด้านเอาชนะคู่แข่งจากพรรคอื่นได้ไม่ยากและนายกรณ์เป็นคนมีอนาคตไกล อาจก้าวไปถึงนายกฯได้เหมือนกับนายบอริส จอห์นสัน นายกษัตริย์อังกฤษ หรือนายโจโจ วิโดโด ประธานาธิบดีประเทศอินโดนีเซียที่เคยผ่านการเป็นนายกเทศมนตรี หรือผู้ว่าราชการเมืองหลวงมาแล้วทั้งนั้น

อนค.อุดรชัยรวางจัดให้ออนุ กมธ.-ผู้ช่วย ส.ส.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคอนาคตใหม่ว่า ภายหลังจากที่มีกระแสข่าวว่ากลุ่มอดีตผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ ประมาณ 50 คน เตรียมจะเดินทางไปยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคที่ กกต. เวลา 10.30 น. วันที่ 28 ต.ค. ล่าสุดช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาได้มีตัวแทนของพรรคติดต่อกับอดีตผู้สมัคร ส.ส. โดยเสนอตำแหน่งอนุกรรมการบางชุดและตำแหน่งผู้ช่วย ส.ส.บางรายให้ เพื่อแลกกับการให้หยุดความเคลื่อนไหว โดยมีอดีตผู้สมัคร ส.ส. ยอมรับในส่วนนี้ประมาณ 10-15 ราย ทั้งนี้จะยังมีอดีตผู้สมัคร ส.ส. ประมาณ 25 คนไปยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคในวันที่ 28 ต.ค.

“ศรีสุวรรณ” ยื่นสอบเงินบริจาค “ช่อ”

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า ในวันที่ 28 ต.ค. เวลา 10.00 น. จะไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ไต่สวน น.ส.พรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ กรณีบริจาคเงินให้พรรคอนาคตใหม่ ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2561 แต่บัญชีทรัพย์สินที่ น.ส.พรณิการ์ยื่นต่อ ป.ป.ช.ระบุว่าไม่มีเงินฝากในบัญชีธนาคารเพียง 91,006 บาท แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติเนื่องจากมีเงินฝากไม่กัหมื่นกัแสนแต่ไปบริจาคเกินกว่าที่ตนเองมีรายได้อยู่ผิดปกติแจ้ง ป.ป.ช.มี 9 หมื่นให้อนค.แล้ว

“เป็นเรื่องผิดวิสัยคนทั่วไปพึงกระทำ หรืออาจเป็นเทคนิคกระจายการบริจาคของนายทุนพรรคตัวจริงเพื่อเลี่ยงมาตรา 66 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2561 ที่ห้ามบุคคลบริจาคทรัพย์สินแก่พรรคการเมืองเกิน 10 ล้านบาทต่อปี

หรือไม่หรือเป็นเงินที่ได้มาโดยวิธีการอื่นที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย จึงอยากให้ กกต.ตรวจสอบ การบริจาคเงินเกินกว่ารายได้ที่ตนเองมีต้องไปชี้แจงให้ กกต.ทราบว่า ล้านบาทมาจากไหน ได้อย่างไร หากพบว่าไม่ใช่เงินของ น.ส.พรณิการ์หรืออาจเป็นเงินที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จะมีผลลุกลามไปถึงการถูกยุบพรรคการเมืองได้” นายศรีสุวรรณกล่าว

☆ มีต่อหน้า 14

ปชป.ต้นกระถิน ☆ ต่อจากหน้า 13

ชาวบ้านอึ้งพลิกถ็อก อนค.แพ้ ลต.ซ่อม วันเดียวกัน สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ 1,072 คนเรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไรกับการเลือกตั้งซ่อม จ.นครปฐม” ระหว่างวันที่ 24-26 ต.ค. พบว่าร้อยละ 49.63 ระบุเกมพลิกผลไม่เป็นไปตามที่คนส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ ร้อยละ 32.25 ระบุชัยชนะของพรรคชาติไทยพัฒนาเป็นผลดีต่อฝ่ายรัฐบาล มีเสียงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.22 ระบุการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยย่อมมีผู้แพ้ ผู้ชนะ โดยร้อยละ 52.57 ระบุชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์การเมืองไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ร้อยละ 39.40 ระบุประชาชนคือผู้มีสิทธิมีเสียง ต้องการผลการตัดสินใจ ร้อยละ 22.58 ระบุครั้งนี้คนตัดสินใจเลือกตัวบุคคลมากกว่าอย่างไรก็ตาม ในแง่อนาคตรัฐบาลร้อยละ 44.19 ระบุเหมือนเดิม เพราะดำเนินงานล่าช้า ไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลง ถูกคัดค้านต่อต้านเพ่งเล็งหลายเรื่อง ร้อยละ 36.33 ระบุแย่งชิงเก้าอี้ ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนไม่ได้จัดสรรงบประมาณปี 63 มีปัญหา ร้อยละ 19.48 ระบุรัฐบาลยังมีเสียงข้างมาก มีอำนาจบริหารบ้านเมืองเต็มที่

แต่อนาคตฝ่ายค้านยังเหมือนเดิม

เมื่อถามถึงมุมมองต่ออนาคตของฝ่ายค้าน ร้อยละ 54.26 ระบุอนาคตของฝ่ายค้านยังเหมือนเดิม พรรคร่วมฝ่ายค้านมีประสบการณ์ทางการเมืองมานาน ร้อยละ 29.52 ระบุดีขึ้น ฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้เหมาะสม ร้อยละ 16.22 ระบุแย่งชิง อาจเป็นจุดเปลี่ยนหรือเป็นการส่งสัญญาณเตือนบางอย่าง การเมืองไทยร้อนแรง ร้อยละ 37.16 คิดว่าอนาคตของพรรคอนาคตใหม่เหมือนเดิม เป็นพรรคใหม่ไฟแรง เป็นปกติที่ถูกจับจ้อง โดนโจมตี ร้อยละ 32.51 ระบุดีขึ้นจะทำให้พรรคอนาคตใหม่รอบคอบรัดกุมขึ้น ร้อยละ 30.33 ระบุแย่งชิง เริ่มมีกระแสข่าวทางลบ

คนเฉยๆถ้ออนาคตใหม่ถูกยุบพรรค

ด้านซูเปอร์โพลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 1,097 ตัวอย่าง เรื่อง “คนคิดอย่างไรถ้ออนาคตใหม่ถูกยุบ” ระหว่างวันที่ 21-26 ต.ค. พบว่าส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 77.4 รู้สึกเฉยๆ ถ้าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ร้อยละ 10.5 ระบุมีผลดี และร้อยละ 12.1 มีผลเสีย เมื่อจำแนกตามเพศ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.0 ของเพศชาย และร้อยละ 79.8 ของเพศหญิงรู้สึกเฉยๆ ถ้าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ที่น่าสนใจแม้ในกลุ่มคนอายุต่ำกว่า 20 ปีส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 81.8 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงเป็นอันดับสองรองจากคนช่วงอายุ 40-49 ปี ร้อยละ 83.1 ที่รู้สึกเฉยๆ ถ้าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ คนที่อายุสูงขึ้นมีสัดส่วนของคนที่เห็นว่าจะมีผลเสียลดลง คือคนอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 11.5 คนอายุ 40-49 ปี ร้อยละ 7.1 และคนอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 5.2 ที่ระบุจะมีผลเสียถ้าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ตามลำดับ ทั้งนี้ร้อยละ 71.9 ระบุสิ่งที่คนไทยควรได้รับการปลูกฝังและส่งเสริมคือทัศนคติที่ดี ร้อยละ 54.4 การศึกษาที่ดี ร้อยละ 50.3 เป็นพลเมืองที่ดี ร้อยละ 36.9 มีงานทำที่ดี และร้อยละ 21.8 ระบุอื่นๆ เช่น วินัย จิตสำนึก

หวังชิงอำนาจการเมืองขัดแย้งเพิ่มขึ้น

ขณะที่นิด้าโพลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่หลังการเลือกตั้ง” ตั้งแต่วันที่ 24-25 ต.ค. จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,253 ตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 35.44 มีความคาดหวังว่าความขัดแย้งทางการเมืองจะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 31.36 ระบุว่าเท่าเดิม ร้อยละ 23.94 ระบุว่าลดลง ร้อยละ 7.18 ระบุว่าจะไม่มีความขัดแย้งทางการเมืองอีกแล้วเมื่อถามถึงความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยหลังการเลือกตั้งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พบว่าร้อยละ 44.85 ระบุว่าความขัดแย้งทางการเมืองเพิ่มขึ้น ร้อยละ 36.71 ระบุว่าเท่าเดิม ร้อยละ 14.53 ระบุว่าลดลง ร้อยละ 3.35 ระบุว่าไม่มีความขัดแย้งทางการเมืองอีกแล้ว โดยร้อยละ 48.34 ระบุสาเหตุมาจากการแย่งชิงอำนาจทางการเมือง ร้อยละ 42.19 ผลประโยชน์ไม่ลงตัว ร้อยละ 32.64 อุดมการณ์ทางการเมืองแตกต่างกัน ร้อยละ 14.04 ความเป็นฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ร้อยละ 12.87 ความขัดแย้งส่วนบุคคล ทั้งนี้ร้อยละ 21.43 กังวลมาก เพราะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทำให้ความเป็นอยู่ประชาชนแย่ลงกว่าเดิม นักลงทุนต่างชาติไม่กล้าเข้ามาลงทุน ร้อยละ 33.14 ก่อนข้างกังวล กลัวสถานการณ์ทางการเมืองจะแย่งกว่านี้

ร้อยละ 20.51 ไม่ค่อยกังวล รัฐบาลจะแก้ไขปัญหา
นี้ได้ ไม่น่ามีความรุนแรง

“จรินทร์” เร่งประกันราคามันสำปะหลัง

เมื่อเวลา 18.30 น. ที่ห้องประชุมเวสต์วูด
ชั้น 3 อาคารพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนคร
อุดรธานี นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ
และ รว.พาณิชย์ เป็นประธานประชุมหารือแนวทาง
ประกันรายได้เกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง มีนาย
วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รว.พาณิชย์ คุณหญิงกัลยา
โศภณพนิช รว.ศึกษาฯ นายอลงกรณ์ พลบุตร
ที่ปรึกษา รว.เกษตรฯ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นำ
ตัวแทน 3 ฝ่าย ภาครัฐ เอกชนและเกษตรกร เข้า
ร่วมประชุม นายจรินทร์กล่าวว่า รัฐบาลเห็นหน้า
ประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 ชนิด ยังเหลือมัน
สำปะหลังกำลังดำเนินการและข้าวโพดจะเป็นชนิด
ต่อไปตนมารับฟังเรื่องมันสำปะหลังแล้วจะนำเข้า
คณะกรรมการมันสำปะหลังแห่งชาติ วันที่ 11 พ.ย.
เพื่อให้ทันนำเข้า กรม.สัตวฯ วันที่ 12 พ.ย.ที่
จ.กาญจนบุรี ส่วนต่างงวดแรกจะจ่ายได้วันที่ 1
ธ.ค. คาดว่าจะมีผลผลิตราว 31 ล้านตัน แต่ความ
ต้องการภายในประเทศและส่งออกรวม 40 ล้านตัน
ภาคเอกชนเป็นห่วงเรื่องภัยแล้ง-น้ำท่วมและการ
ระบาดโรคใบด่าง จะทำให้ผลผลิตปีนี้มีไม่ถึง 30
ล้านตัน

ทุ่ม9.4 พันล้านจ่ายส่วนต่างดีเลย์1ธ.ค.

ต่อมานายจรินทร์แถลงว่า ที่ประชุมร่วม3ฝ่าย
มีมติร่วมกันกับมาตรการประกันรายได้มันสำปะหลัง
กก.ละ 2.50 บาท ณ เชื้อแป้ง 25 เปอร์เซ็นต์ ครอบคลุม
ละไม่เกิน 100 ตัน โดยใช้เกณฑ์ราคาอ้างอิงไปเป็น
ตัวบวกรายได้การประกันเพื่อกำหนดตัวเลขส่วนต่าง

ใช้ตลาดอ้างอิงของราคาหัวมันสดที่ลานมัน-โรง
แป้ง-มันเส้น-แป้งมัน-เอทานอล เฉลี่ยย้อนหลัง 30
วัน โดยเป็นเกษตรกรปลูกจริงขึ้นทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรฯ และจ่ายงวดแรก 1 ธ.ค. จ่ายให้ 6 งวด
ในฤดูกาลผลิตแบบทยอยทุกเดือนจะใช้วงเงิน 9,400
ล้านบาท ที่ประชุมยังมีมาตรการเสริมส่งเสริมใช้
มันสำปะหลังในประเทศมากขึ้น เช่น ใช้เป็นพลาสติก
ชีวภาพ ใช้แทนพลังงาน และร่วมมือเอกชนเร่งรัด
ส่งออกมันสำปะหลังไปตลาดต่างประเทศส่งออก
เงินงวดแรก 2.6 ล้านตัน มูลค่ากว่า 18,000 ล้านบาท
จากนั้นจะไปตลาดอินเดียที่กำลังเริ่มต้นนโยบาย
แบนพลาสติก รวมทั้งตุรกี นิวซีแลนด์ ต้องการอาหาร
สัตว์ แต่ยังไม่เคยใช้มันสำปะหลัง

เครือข่ายผู้ตกภาคีเพื่อ รธน.ประชาธิปไตย

เมื่อเวลา 15.00 น. ที่ห้องราชดำเนิน โรงแรม
รอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง เครือข่ายภาคี
เพื่อการรณรงค์และเคลื่อนไหวการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
และการปฏิรูปเพื่อประชาธิปไตยและประชาชนนำ
โดยนายโกทม อารียาผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี
มหาวิทยาลัยมหิดล และนายอนุสรณ์ ธรรมใจ นัก
วิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมตัวแทนพรรคการเมือง
และภาคส่วนต่างๆ อาทิ นายสมชัย ศรีสุทธิยากรอดีต
กต.นายโกทม อารียา นายเอกพันธ์ ปิณฑวนิช
มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (พีเน็ต) น.ส.
ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ คณะกรรมการรณรงค์
เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) นายเมธา มาสขาว เลขา-
ธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)
น.ส.ณัฐฐา มัทธนา แกนนำกลุ่มพลังมด คุณหญิง
สุดาวรัตน์ เกษุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อ-
ไทย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ

พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่
นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตแคนดนำพรรคไทยรักษา-
ชาติ ร่วมกันแถลงข่าวจัดตั้ง “ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญ
ประชาธิปไตย”

★ มีต่อหน้า 15

ปชป.ต้นกรณี ☆ ต่อจากหน้า 14

ต้นเวทีถกแถลงแห่งชาติกรุยทางตั้ง สสร.

นายอนุสรณ์กล่าวว่า รัฐธรรมนูญปี 60 จำเป็น
ต้องแก้ไขเพราะไม่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยึดรัฐธรรมนูญเป็นศูนย์กลาง ทำให้เกิดการผูกขาด
อำนาจทางการเมืองนำไปสู่การรวมศูนย์อำนาจทาง
เศรษฐกิจ เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำ แนวทางของ
ภาคีคือ 1.การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องเกิดจากการ
มีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 2.เนื้อหาใน
รัฐธรรมนูญเป็นไปตามหลักการที่อำนาจอธิปไตย
เป็นของประชาชน ยุติการสืบทอดอำนาจที่ไม่ได้
มาจากประชาชน 3.ต้องทำให้เกิดฉันทามติร่วมกัน
ในสังคม 4.ต้องทำให้เกิดกระบวนการที่ทำให้
ประชาธิปไตยมั่นคงขึ้นพร้อมขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านต่างๆ ทั้งนี้ สปคหาหน้าภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญ
ประชาธิปไตยจะเดินทางไปพบนายชวน หลีกภัย
ประธานรัฐสภา เพื่อเสนอโครงสร้างการเปิดพื้นที่
สร้างการรับรู้สู่ประชาชน โดยใช้ชื่อว่า “เวทีถก
แถลงแห่งชาติ เพื่อรัฐธรรมนูญของทุกคน” จะนำ
ไปสู่การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. และจะ
เริ่มต้นแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อเปิดช่องให้
แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ จากนั้นจะเดินสายไปพบ
พูดคุยกับพรรคการเมืองต่างๆ ทั้งฝ่ายค้านและ
รัฐบาลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

'หม่อมเต่า'ไม่ยอม ให้ต่างด้าวมีสิทธิเหนือไทย

แฉ 'ทรัมป์' เน้นทำธุรกิจ วันแรกจนถึงวันสุดท้าย ฝ่ายค้านขอให้รีบเจรจา

**"จูรินทร์" ชี้สหรัฐฯ ตัดจีเอสพี ไม่เกี่ยวไทยแบน 3 สารเคมี
เกษตร ยอมรับจากนี้ไปหากไทยจะส่งออกสินค้าไปสหรัฐฯ
ต้องเสียภาษีนำเข้า 1,800 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ สนค. ยืนยัน
สหรัฐฯ ตัดจีเอสพีสินค้าไทยบางรายการ ทำให้มูลค่าส่งออก
ปี 2563 หายไปแค่ 32.8 ล้านดอลลาร์** ★ มีต่อหน้า 10

ตัดจีเอสพีของสหรัฐฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการที่ประเทศไทย
ประกาศแบน 3 สารเคมีทางการเกษตรแต่อย่างใด

★ คาดกระทบส่งออกร้อยละ 0.01

ด้านนางสาวพิมพ์ชนก ขอนขอร ผู้อำนวยการ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)
กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยมติที่สหรัฐฯ ประกาศ
จะตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรทางการค้า (จีเอสพี)
ที่เคยให้ประเทศไทยในบางรายการ และจะมีผลใน
อีก 6 เดือนข้างหน้าว่า การส่งออกไทยจะได้รับ
ผลกระทบประมาณร้อยละ 0.01 คิดเป็นมูลค่า 28.8-
32.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของการส่งออกรวมของ
ไทยเฉลี่ยรายปี โดยมีสินค้าบางรายการที่ใช้สิทธิ
มากและอาจได้รับผลกระทบมากกว่ารายการอื่น
เพราะผู้ส่งออกใช้สิทธิส่งออกไปสหรัฐฯ ภายใต้
จีเอสพีมากกว่าร้อยละ 50 และส่วนแบ่งตลาดต่ำกว่า
ร้อยละ 10

'หม่อมเต่า'

★ ต่อจากหน้า 1

หรือร้อยละ 0.01 ของการส่งออกรวมของไทย ด้าน
"หม่อมเต่า" ยันไทยคุ้มครองสิทธิแรงงานอิงหลักสากล
ตามมาตรฐานไทย จวกมะกันแบนสินค้าไทยเป็นเรื่อง
ไม่ปกติ แวะไม่มีใครมอง "ทรัมป์" นิสิตี เพราะ
เอาแต่ทำธุรกิจ

หลังจากผู้นำสหรัฐฯ เปรธาธาธิบัติ
โดนัลด์ ทรัมป์ ช็อกไทยด้วยการให้สำนักงานผู้แทน
การค้าสหรัฐฯ (USTR) ประกาศตัดสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากรทางการค้า (จีเอสพี) สินค้าไทยหลาย
รายการ โดยอ้างเหตุไทยไม่ได้ดำเนินการส่งเสริม
แรงงานให้สามารถเลี้ยงชีพได้ตามสิทธิแรงงานสากล
จนทำให้ภาคส่งออกไทยอาจสูญรายได้หลายหมื่น
ล้านบาท ซึ่งต่อมามีการเชื่อมโยงว่านี่อาจเป็นการ
ตอบโต้ที่ไทยมีมติแบน 3 สารเคมีทางการเกษตรของ
บริษัทเคมีภัณฑ์เกษตรยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ

★ แบกภาษีเพิ่ม 1.8 พันล้านบาท

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ต.ค. นายจูนทร์ ลักษณ-
วิสิษฐ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวถึงกรณีเรื่องนี้ว่า ปัจจุบัน

สหรัฐฯ ให้จีเอสพีที่ส่งออกสินค้าไทยไปยังสหรัฐฯ
รวมทั้งมตราคา 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ไทย
ไม่ได้ใช้สิทธิเต็มตามจำนวนที่ได้รับ และใช้สิทธิเพียง
1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประเด็นของการตัด
จีเอสพีก็คือต่อปีนี้สินค้าไทยที่ส่งออกไปยังสหรัฐฯ
จำนวนยอดขายรวมกัน 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ก็จะต้องเสียภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ จากเดิมที่ไม่ต้อง
เสียภาษี ประมาณร้อยละ 4-5 โดยประมาณ จึง
หมายความว่าต่อไปสินค้าไทยที่จะส่งไปขายสหรัฐฯ
ต้องมีการภาษีแทนที่จะไม่ต้องจ่ายภาษี โดยเมื่อ
คำนวณแล้วคิดเป็นมูลค่า 1,500-1,800 ล้านบาท

★ เล็งขอให้สหรัฐฯ ทบทวน

นายจูนทร์กล่าวว่า การถูกตัดจีเอสพีครั้งนี้
ฝ่ายไทยยังสามารถที่จะอุทธรณ์หรือขอให้สหรัฐฯ
ทบทวนใหม่ได้ ซึ่งหลายๆครั้งที่ผ่านมาเช่นปีที่ผ่านมา
สหรัฐฯ ก็ทบทวนรายการสินค้าคืนมาให้ฝ่ายไทย
รวม 7 รายการ ดังนั้นในปีนี้อาจจะยื่นขอให้สหรัฐฯ
ทบทวนเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าสหรัฐฯ ไม่
ทบทวนถือว่าเป็นอำนาจของสหรัฐฯ เช่นกันและการ

★ เปิดชื่อกลุ่มสินค้าที่กระทบมากที่สุด

ผ.สนค. ยังให้ข้อมูลด้วยว่า กลุ่มสินค้าที่คาด
ว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ คอนโซล โด๊ะ
และฐานรองอื่นๆ ที่ติดตั้งด้วยเครื่องอุปกรณ์, รถ
จักรยานยนต์, แวนสายตาหรือแวนกันลม/กันฝุ่น,
หลอดหรือท่ออ่อนทำจากยางวัลแคนไนซ์, อ่างล้างหน้า,
เครื่องสูบของเหลว, สารเคลือบผิว Epoxy Resin,
เครื่องสูบลมหรือสูบลมสุญญากาศ, อาหารปรุงแต่งที่
ทำจากอัลบูมินและยางนอกชนิดอัดลม หากไทยสามารถ
กระจายความเสี่ยงส่งออกสินค้าที่ถูกตัดสิทธิไปยัง
ตลาดอื่นๆ ได้จะช่วยลดผลกระทบต่อการส่งออกไทย
ได้ การถูกตัดสิทธิดังกล่าว ทำให้ต้นทุนส่งออกของ
ไทยเพิ่มขึ้น 50.33 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพราะสินค้า
ไทยกลุ่มนี้จะถูกเก็บภาษีนำเข้าสูงขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ
4.5 แต่จะกระทบต่อการส่งออกไทยอย่างจำกัด โดย
อัตราภาษีที่สูงขึ้นอาจทำให้มูลค่าการส่งออกไป
สหรัฐฯ สำหรับสินค้ากลุ่มที่โดนตัดสิทธิในปี 63 ลด
ลงมูลค่า 28.8-32.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 0.01 ของมูลค่า
การส่งออกรวมของไทย

★ คัดสิทธิสินค้าไทย 573 รายการ

วันนี้ สหรัฐฯประกาศเมื่อวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา คัดสิทธิจีเอสพีประเทศไทยภายหลังจากการพิจารณาบททวนการให้สิทธิเป็นรายประเทศ(Country Review) โดยคัดสิทธิสินค้าไทย 573 รายการ หรือร้อยละ 40 ของจำนวนสินค้าที่ไทยใช้สิทธิเมื่อปีที่ผ่านมารวม 1,485 รายการ มีผลบังคับใช้วันที่ 25 เม.ย.2563 และคืนสิทธิให้ไทย 7 รายการ โดยในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยใช้สิทธิส่งออกสินค้าไปสหรัฐฯเพียง 355 รายการ จากรายการที่จะถูกตัดสิทธิ 573 รายการ มูลค่า 1,279.8 ล้านดอลลาร์ และมีอัตราการใช้สิทธิเฉลี่ยร้อยละ 66.7 เช่น อาหารทะเลแปรรูป, พาสต้า, ถั่วชนิดต่างๆ, แยมผลไม้, น้ำผลไม้, ขอสถ้วนม, เคมีภัณฑ์, อุปกรณ์เครื่องครัว และของใช้ในบ้าน, มอเตอร์ไฟฟ้า, เหล็กแผ่นและสเตนเลส, เครื่องดนตรี และอุปกรณ์ตกปลา

★ ไทยยูเนียนยันไม่กระทบธุรกิจ

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่ กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อไทยสินค้านำเข้าของสินค้าบางรายการที่ไทยส่งออกไปยังสหรัฐฯปรับตัวสูงขึ้นและยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อการค้าดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากสินค้าอาหารทะเลหรืออาหารสัตว์ที่บริษัทฯ จำหน่ายในประเทศสหรัฐฯ ไม่ได้อยู่ภายใต้จีเอสพี จึงไม่มีผลกระทบต่อการค้างานธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นทำงานกับรัฐบาลต่างๆทั่วโลก เพื่อปรับปรุงเรื่องสิทธิแรงงานในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก โดยปี 2558 บริษัทฯประกาศกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน หรือ SeaChange® ซึ่งเป็นการรวบรวมแนวคิดริเริ่มต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในอุตสาหกรรมประมงทั่วโลก และหนึ่งในเสาหลักสำคัญของ SeaChange® คือความมุ่งมั่นในเรื่องสิทธิแรงงาน โดยแรงงานของเราต้องมีการจ้างงานที่ปลอดภัย ถูกกฎหมายและมีเสรีภาพในการเลือกงานตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานขององค์กร สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นจะเป็นผู้นำทางด้านอาหารทะเล ที่น่าเชื่อถือที่สุดระดับโลก

★ “หม่อมเต่า” ถกคว่นบิก ก.แรงงาน

ส่วนที่กระทรวงแรงงาน ช่างบ้ายันเดียวกัน ม.ร.ว. จัตุรงค พลกุล รมว.แรงงาน ประชุมร่วมกับ นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงถึงกรณีที่สหรัฐฯตัดสิทธิพิเศษภาษีศุลกากร

สินค้า (จีเอสพี) ของไทยในอีก 6 เดือน โดยอ้างว่า ไทยไม่สามารถแก้ปัญหาแรงงานให้เป็นไปตามหลักสากล ซึ่งหลังจากใช้เวลาประชุมราว 45 นาที ม.ร.ว. จัตุรงคได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการพูดคุยกันในส่วนของกระทรวงแรงงานว่าจะดำเนินการอย่างไร เพราะเป็นเรื่องใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับประโยชน์หลายฝ่าย หลายกระทรวง ทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องรอท่าที่กระทรวงพาณิชย์จะแถลงด้วย หากอยากให้กระทรวงแรงงานเข้าร่วมก็ยินดี ในส่วนของกระทรวงแรงงานต้องทำในส่วนของตัวเอง โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็เป็นมาตรฐานของไทย

★ ให้สิทธิต่างดาวมากกว่าคนไทยไม่ได้

ม.ร.ว. จัตุรงคกล่าวว่า ไทยคงไม่สามารถไปยกเอากฎหมายสากลมาแปลใช้ได้เลย ต้องมีกฎหมายที่สอดคล้องกับบริบทของไทย ทั้งสภาพเศรษฐกิจ นายจ้างและสภาพของคนไทยเองแน่นอนว่าแรงงานต่างดาวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยก็ได้สิทธิต่างๆ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องไม่ได้มากกว่าคนไทยเอง แต่ที่สหรัฐฯขอมองจะเป็นเช่นนั้น คนต่างดาวที่อยู่เมืองไทยจะได้สิทธิมากกว่าคนไทยคิดว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสม เช่น การตั้งสหภาพแรงงานแบบรวมอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีการรวมตัวกันเป็นล้านคน มีอำนาจการต่อรองสูง คงทำไม่ได้ เชื่อว่าไม่มีประเทศไหนที่ยกเอามาตรฐานสากลมาแปลใช้กับแรงงานในประเทศของตนเองหมดเลยต่างก็ออกกฎหมายที่เหมาะสมกับสภาพสังคมประเทศของตัวเองทั้งนั้น ส่วนร่างแก้ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ก็กำลังคุยอยู่ แต่เกิดเรื่องนี้ขึ้นก่อน

★ เตรียมคุยคนในสถานทูตสหรัฐฯ

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีกรตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะไทยยังไม่ได้รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 ว่าด้วยการรวมตัว และ 98 ว่าด้วยการเจรจาต่อรอง ม.ร.ว. จัตุรงคกล่าวว่า เรื่องนี้ที่ส่วนหนึ่ง แต่ก็มีคนคิดถึงเรื่องอื่นด้วย เราคิดว่าเป็นเรื่องนั้นแต่เราไม่ได้คิดจะรับเพราะเป็นมาตรฐานสากล เราต้องเอามาตรฐานของเราแต่ทุกเรื่องทางกระทรวงแรงงานดำเนินการมาตลอด บางเรื่องก็เรียบร้อย บางเรื่องก็ค้างอยู่แต่ต้องดำเนินการต่อ ซึ่งต้องพูดคุยกับคนในสถานทูตอเมริกาที่พูดกันรู้เรื่องคนที่ทำงานเมื่อคนทำงานรู้และเชื่อได้ว่าเท่านี้เขาจะไปคุยกับนายของเขาเอง ซึ่งตนจะไปเองเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปกติ

★ แวะ “ทรัมป์” เน้นทำธุรกิจมาก

เมื่อถามว่าเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยมีมติยกเลิกการใช้สารเคมีอันตรายในภาคเกษตรหรือไม่ เพราะสหรัฐฯหวังดึงให้ไทยต้องทบทวน รมว.แรงงานกล่าวว่าเราต่างก็รู้เท่ากันเพราะคนไม่ได้นั่งในห้องประชุม เขาทำเรื่องมาอย่างนี้แต่ที่เห็นชัดเจนไม่มีใครว่าประธานาธิบดีทรัมป์นิสัยดี เขามาสายธุรกิจเป็นประธานาธิบดีคนแรก ซึ่งไม่เคยเล่นการเมืองของสหรัฐฯ เป็นนักธุรกิจมาตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย และวันนี้เป็นประธานาธิบดี คนว่าเขาก็ยังทำธุรกิจอยู่เยอะ ถูกโจมตียับเหมือนกัน แล้ววิธีการบริหารค่อนข้างเป็นแบบนี้

★ โวแก้ปัญหาแรงงานเยะเยะ

ม.ร.ว. จัตุรงคกล่าวอีกด้วยว่า ที่ผ่านมาไทยให้ความสำคัญในการดูแลแรงงานบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน ทำให้ไทยอยู่ในระดับความสำเร็จมากของสถานการณ์การจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดในปี 2560 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และยังได้ปรับสถานการณ์ปราบปรามการค้ามนุษย์จาก Tier 2 Watch List มาเป็นระดับ Tier 2 สหภาพยุโรป หรืออียู ประกาศปลดใบเหลืองไอยูยู การรับรองอนุสัญญาฯ ต่อไอแอลโอ ได้ให้สัตยาบันพิธีสารส่วนเสริมปี ค.ศ.2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ.1930 รวมทั้งการยื่นจดทะเบียนให้สัตยาบันอนุสัญญาไอแอลโอ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานภาคประมง ค.ศ.2007 โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 พ.ย.นี้

★ ผู้แทนการค้าฯ เคยมาคุยแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนที่สหรัฐฯ จะตัดจีเอสพีไทยนั้น เมื่อวันที่ 5 ก.พ.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยได้ขอเข้าพบ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ในขณะนั้น โดยได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วย รมว.แรงงาน ในขณะนั้น หารือกับ Mr.Karl Ehlers ผู้ช่วยผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ด้านกิจการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก Ms.Erin Nickerson รองที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย และคณะที่ได้เข้าพบเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านคุ้มครองสิทธิแรงงานของไทยว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับจีเอสพีของสหรัฐฯต่อไปหรือไม่ โดยในปี 2561 มี 7 ประเทศที่ถูกทบทวนจีเอสพี คือ

โบลีเวีย จอเจีย อิรัก ไทย และอุซเบกิสถาน ถูก ทบหนวนกรณีสิทธิแรงงานเอกวาดอร์กรณีไม่บังคับ ใช้ค่าจ้างด้านการค้า อินโดนีเซีย เรื่องทรัพย์สิน ทางปัญญา ซึ่งจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ ช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.62 โดยท่าทีของสหรัฐฯ ประสงค์ ให้ไทยเปิดตลาดเนื้อสุกรเครื่องในสุกรและให้ความ สำคัญในกรณีสิทธิแรงงาน รวมทั้งข้อจำกัดในการ จัดตั้งสหภาพแรงงานต่างดาวและการจำกัดสิทธิการ แสดงออก

★ รมต.ปชป.ดาหน้าอัดหม่อมกัน

วันเดียวกัน เหล่านักการเมืองดาหน้าออก มาแสดงความคิดเห็นกรณีไทยถูกสหรัฐฯ ตัด จีเอสทีพีในครั้งนี้ โดยมองว่าเป็นการตอบโต้ที่ไทยมี มติแบน 3 สารเคมีทางการเกษตร อาทิ นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ที่ อ.เกาะ-ลังกานา จ.กระบี่ ว่า เป็นสิทธิของรัฐบาลสหรัฐฯ แต่กระทรวงสาธารณสุขมีสิทธิในการตัดสินใจใน บางเรื่องที่เป็นสุขภาพของคนไทย เช่นเดียวกับนาย อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ โปสต์เฟซบุ๊ก วิเคราะห์ 3 สาเหตุกรณีสหรัฐฯ ตัดจีเอสทีพีไทย โดยอ้างเรื่องปัญหาแรงงานน่าจะเป็นข้ออ้างหาเหตุ มากกว่า เพราะก่อนหน้านี้สหรัฐฯ ได้ยกฐานะไทย จาก-tier 3 เป็น-tier 2 ทำให้พอประเมินได้ว่า สาเหตุหลักน่าจะเหลือแค่ 3 กรณี คือ 1.สินค้า กลุ่มที่ถูกยกเลิกสิทธิพิเศษทางภาษีมียอดส่งออก ไป สหรัฐฯ เกินพิกัดกติกาจีเอสทีพี 2.สหรัฐฯ ค้าขายสู้ ไม่ได้เสียเปรียบดุลการค้าไทยหลายแสนล้าน และ 3.สหรัฐฯ ต้องการให้การตัดสิทธิพิเศษจีเอสทีพีเพื่อ ต่อรองแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แบบหมูไปไก่มา เช่น การขอให้ไทยเปิดให้นำเข้าเนื้อหมูที่ใช้สาร เร่งเนื้อแดงจากสหรัฐฯ หรือขอให้ไทยทบทวนการ แบนสารพิษไกลโฟเซต เพราะกระทบผลประโยชน์ ของบริษัทอเมริกัน ซึ่งเป็นเหตุผลหลังสุดคงยาก ที่ทางการไทยจะยอมอ่อนข้อเพราะเป็นเรื่องสุขภาพ ของคนไทย

★ จวกรัฐบาลไม่บอกความจริง ปชช.

ฟากพรรคเพื่อไทยก็ออกตำหนิการบริหารงาน

ของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาทิ ร.ท.หญิง สุนิสา ทิวากรดำรง รองโฆษกพรรคเพื่อไทย ที่ระบุ ว่า การแบน 3 สารเคมีทางการเกษตร ไม่ใช่เหตุผล หลักที่ทำให้สหรัฐฯ ตัดสิทธิพิเศษภาษีศุลกากรสินค้า (จีเอสทีพี) ของสินค้าไทย เพราะรัฐบาลสหรัฐฯ ทบทวน การตัดจีเอสทีพีของไทย และประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ มาเป็นปีแล้วเพราะมีความเชื่อว่าจีนหันมาผลิตสินค้า ในประเทศอาเซียนที่ได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีจาก สหรัฐฯ แล้วส่งไปขายที่สหรัฐฯ โดยใช้อาเซียนเป็น ทางผ่าน ทั้งที่จีนและสหรัฐฯ ทำสงครามการค้ากันอยู่ และรัฐบาลรู้ตัวล่วงหน้าแล้วว่า จะถูกตัดจีเอสทีพี ซึ่งจะทำให้ต้นทุนสินค้าบางรายการสูงขึ้นจนแข่งขัน ยาก และสินค้าที่ถูกตัดจีเอสทีพีถือเป็นปริมาณน้อย เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกทั้งหมดไปยังสหรัฐฯ ยังอยู่ในวิสัยที่รัฐบาลจะไหวเหินไหวจากแก้ปัญหาได้ โดยไม่ต้องกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยคนที่ควรถูกตำหนิมากที่สุดในเรื่องนี้คือรัฐบาล ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาการคุ้มครองสิทธิผู้ใช้แรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลได้ ทำให้ไทยต้อง เสียประโยชน์ทางการค้า และรัฐบาลไม่เคยบอก ความจริงเรื่องนี้กับคนไทย จึงทำให้สังคมตื่นตระหนก และโยงเรื่องนี้กับการแบน 3 สารพิษ เพราะเป็น ข่าวที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน

★ จี้รัฐบาลเร่งเจรจากับสหรัฐฯ

เช่นเดียวกับ น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด ระบุว่า รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ทรบถึงความจำเป็นไปได้ ที่ไทยจะถูกระงับสิทธิจีเอสทีพี ตั้งแต่เป็นรัฐบาล คสช. แต่กลับไม่แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบอย่างทั่วถึง ไม่ศึกษาผลกระทบ และเตรียมมาตรการบรรเทา ปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลไร้ประสิทธิภาพผลงานเดียวที่รัฐบาลเจรจา สำเร็จคือการสั่งซื้ออาวุธจากสหรัฐฯ ขณะที่นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรมว.พลังงาน มองผลกระทบเรื่องนี้ ว่า หากสินค้าไทยถูกตัดสิทธิจีเอสทีพี สินค้าจาก ไทยจะต้องเสียภาษีเต็มตามอัตราทำให้แข่งขัน ประเทศคู่แข่งที่ได้รับสิทธิจีเอสทีพีได้ยาก นอกจากนี้ การถูกตัดสิทธิจีเอสทีพีจะทำให้การลงทุนในสินค้า

หมวดหมู่มุ่งดังกล่าวลดลง จะมีการย้ายฐานการผลิต ออกจากไทยเพื่อไปลงทุนในประเทศที่ยังคงได้รับ สิทธิจีเอสทีพีอยู่ ดังนั้นจึงอยากให้รัฐบาลได้เร่งแก้ไข ปัญหาและเร่งเจรจากับสหรัฐฯ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

★ จ้อออกกฎกระทรวงแบนสารพิษ

สำหรับความลับหน้าการแบน 3 สารเคมี ทางการเกษตร คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และ ไกลโฟเซต ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายนั้น น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี กล่าว ว่า รัฐบาลโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ขอบคุณ คณะกรรมการวัตถุอันตรายที่มีมติปรับวัตถุอันตราย 3 ชนิด สอดคล้องกับที่กระทรวงสาธารณสุขรับ นโยบายในเรื่องดังกล่าวจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์-โอชา นายฯ และ รมว.กลาโหม ที่ให้คำนึงถึงสุขภาพ ของประชาชนเป็นลำดับแรกอย่างไรก็ตามหลังจากนี้ จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่าง ครอบคลุมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะว่าเมื่อแบน การใช้สารเคมี 3 ชนิดแล้ว จะมีการทดแทนอย่างไร เพื่อไม่ให้กระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกร พร้อมกันนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) จะออกกฎกระทรวง ว่าด้วยการปรับวัตถุอันตราย 3 ชนิดดังกล่าว จาก วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออกและมีไว้ครอบครอง เพื่อ ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

★ แนะนำภูมิเกษตรกรู้อันสารเคมี

ขณะที่คุณหญิงสุรารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธาน ยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย โปสต์เฟซบุ๊กระบุว่า เห็นด้วยกับการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภคและเกษตรกร แต่ ต้องทำความเข้าใจกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรด้วย โดยสิ่งที่รัฐต้องเร่งทำคือ การสนับสนุนทุนใช้เครื่องมือ ทางการเกษตรและสารอินทรีย์กำจัดศัตรูพืช การให้ ความรู้ทั้งแบบภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยีใหม่ๆ และให้ความรู้เกษตรกรเข้าใจการใช้สารเคมีทุกตัว

เคาะราคาประกันมันสำปะหลัง กก.ละ2.5บาทรวม9.4พันล้าน

กรุงเทพธุรกิจ ● “จรินทร์”เผยผลประชุมร่วม 3 ฝ่าย
เคาะประกันรายได้มันสำปะหลังที่กก.ละ 2.50 บาท
รวมวงเงิน 9,400 ล้านบาท จ่อชงครม.ไฟเขียว 12 พ.ย.นี้
เริ่มจ่ายงวดแรก 1 ธ.ค.

นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลัง
การประชุมร่วม 3 ฝ่ายเพื่อหารือแนวทางการประกัน
รายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 ว่า
ที่ประชุมเห็นชอบประกันรายได้มันสำปะหลัง
ที่กิโลกรัมละ 2.50 บาท เชื้อแบ่งที่ 15% โดยครัวเรือน
ละไม่เกิน 100 ตัน ใช้เกณฑ์ราคาอ้างอิงเรื่องไปเป็น
ตัวกำหนดรายได้ที่ปรับเรื่องกำหนดตัวเลขส่วนต่าง
โดยจะใช้ราคาตลาดของราคาหัวมันสดที่ลานมันแบ่ง
เฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันเป็นตัวเลขวราคาอ้างอิง ทั้งนี้
เกษตรกรทุกรายสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดย
ไปขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง

ในฤดูกาลผลิตปีนี้ ทุกเดือนจนหมดจำนวนเกษตรกรที่
ขึ้นทะเบียนโดยใช้วงเงินงบประมาณ 9,400 ล้านบาท
“จะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมครม.สัญจรที่จังหวัด
กาญจนบุรี วันที่ 12 พ.ย.2562 เมื่อคณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบก็จะสามารถจ่ายเงินส่วนต่างแรกใน
วันที่ 1 ธ.ค.2562” นายจรินทร์ กล่าว

นายจรินทร์ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีมาตรการ
เสริมและยังมีมาตรการเสริมสำคัญอีกหลายประเด็น
ก็คือส่งเสริมให้มีการใช้มันสำปะหลังในประเทศมาก
ขึ้นทั้งทำพลาสติกชีวภาพ ซึ่งประเทศของเราจะเดิน
ไปในแนวทางนี้มากขึ้นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งนำไปใช้ทำพลังงานในรูปแบบต่างๆเช่น
เอทานอล เป็นต้น จะมีการเร่งรัดส่งผลิตภัณฑ์เอกชน
เพื่อเร่งรัดส่งเสริมการส่งออกมันสำปะหลังของไทย
ไปในตลาดต่างประเทศ เช่น การนำคณะเอกชนไป

อ่านต่อหน้า 13

ต้องการใช้อาหารสัตว์จำนวนมากแต่ยังไม่รู้ที่
ใช้มันสำปะหลังไปทำเป็นอาหารสัตว์โดยจะ
เชิญผู้ผลิตอาหารสัตว์ ของตุรกีและ
นิวซีแลนด์มาดูงานการทำด้วยมันสำปะหลัง
ของไทย รวมทั้งตลาดเกาหลีและตลาด
อื่นๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ จะเร่งรัดเรื่องป้องกันการนำ
เข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อ
ให้มันสำปะหลังราคาตกโดยไม่จำเป็น ต้อง
มีมาตรการภายในดำเนินการต่อไปให้มีผล
อย่างเป็นรูปธรรม กับรอดติดตามภาวะมัน
สำปะหลังในประเทศที่จะออกมาตรการ
เสริม เช่น ชะลอการขุด หรือชะงักการขุด
มาตรการอื่นๆที่จะช่วยส่งเสริมการผลิตต่อไป
เป็นต้น และติดตามสถานการณ์มันสำปะหลัง
ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศจำเป็น
ที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ จึงเป็นที่มาถึงได้ทำตามความ
เห็นของภาคเอกชนที่จะจัดตั้งวอร์รูมมัน
สำปะหลังเพื่อติดตามอย่างใกล้ชิดและเสนอ
ทางออกเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรมัน
สำปะหลังไทยต่อไปด้วยโดยได้มอบให้กรม
การค้าภายใน เป็นเจ้าภาพเชิญภาคเอกชน
เกษตรกร กระทรวงเกษตร ผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดมาร่วมกันหามาตรการในการหา
เครื่องมือเพื่อทำให้การขายหัวมันสดของ
เกษตรกรและการรับซื้อหัวมันสดของภาค
เอกชนมีการกำหนดราคาที่เป็นธรรมของทั้ง
สองฝ่ายโดยลดการใช้ดุลยพินิจเพื่อกำหนด
ราคาตามความประสงค์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ให้น้อยที่สุดโดยให้กรมการค้าภายในไป

ต่อจากหน้า 16

เคาะราคา

ขายมันสำปะหลังที่จีน

นอกจากตลาดจีนแล้วไปตลาดอินเดีย
เนื่องจากอินเดีย เริ่มที่จะไม่ใช่พลาสติกจริง
เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยต่อไปนี้จะ
ต้องใช้วัสดุดิบทางชีวภาพโดยเฉพาะมัน
สำปะหลังมาทำพลาสติก และทำหีบห่อ
โดยอินเดียมีประชากร 1,300 ล้านคน โดย
ต้องใช้สิ่งเหล่านี้ทดแทนพลาสติกมหาศาล
ถือเป็นโอกาสที่ดียิ่งสำหรับผู้ส่งออกมัน
สำปะหลังไทย จากนั้นจะไปบุกตลาดตุรกีและ
นิวซีแลนด์ เนื่องจากสองประเทศนี้มีความ



จรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์

เกษตรและสหกรณ์ โดยขึ้นทะเบียนตามความเป็น
จริงต้องแจ้งชัดเจนว่าปลูกมันกี่ไร่ จะเก็บเกี่ยวช่วง
ไหนอย่างไรตามความเป็นจริง และกำหนดจ่ายเงิน
ส่วนต่างงวดแรกในวันที่ 1 ธ.ค.2562 จ่าย 6 งวด

หารือร่วมกันและสรุปมาว่าจะมีกลไกอะไร
ที่ทำให้เป็นธรรม

สำหรับปัญหาโรคใบด่างในมันสำปะหลัง
ซึ่งทุกฝ่ายกังวลจะมีผลกระทบต่อปริมาณ
การผลิตมันสำปะหลัง โดยกรม.มติดอนุมัติ
เงิน 248 ล้านบาทให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปเร่งรัดทำเรื่องการกำจัดโรคใบด่าง วันนี้
ได้ไปเร่งรัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและให้
มารายงานให้คณะกรรมการทราบในวันที่
11 พ.ย.เพื่อให้ผลผลิตเพียงพอสำหรับการ
ใช้ในปิ่นและปีหน้า

ด้านนายอลงกรณ์ พลบุตร รอง
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และในฐานะที่
ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า
นโยบายประกันราคาสินค้าเกษตร ถือ
นโยบายสำคัญของพรรค ที่ขณะนี้ได้
3 ชนิด คือ ข้าว, ปาล์ม และยางพารา
ว่าหลังจากนี้พรรคซึ่งกำกับดูแลกระทรวง
พาณิชย์ และกระทรวงเกษตรฯ จะเริ่ม
เดินทางผลักดันประกัน ราคาสินค้า
อีก 2 ชนิด ตามที่เคยประกาศไว้ คือ
มันสำปะหลัง และข้าวโพด เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร็วที่สุด

อย่างไรก็ดีในส่วนของมันสำปะหลัง
สัปดาห์หน้า น่าจะมีการสรุปที่ชัดเจน เรื่อง
ราคาห้องตลาด และการประกันราคา ที่
ภาครัฐจะเข้าไปดูแลได้ และนำเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีต่อไป ส่วนชนิดสุดท้าย
คือข้าวโพด ก็กำลังเร่งดำเนินการศึกษา
อยู่ ซึ่งราคาตลาดยังติดยุ่ จึงไม่ได้มีการ
เร่งด่วนมากนัก แต่ก็ดำเนินการให้
แล้วเสร็จเร็วๆ นี้เช่นกันและคาดว่า น่าจะ
ผลักดันการประกันราคา ครบทั้ง 5 ชนิด
ได้ก่อนสิ้นปีนี้อย่างแน่นอน

ชวนนาเฮ!รับเงินส่วนต่างงวดแรกครบ

อานิสงส์โครงการ'ประกันรายได้'

เริ่มทยอยจ่ายเงินคืนไปแล้วสำหรับโครงการประกันรายได้ พืชผลทางการเกษตรของรัฐบาล ที่มีต้นตอแนวคิดมาจากพรรค ประชาธิปัตย์ โครงการนี้มุ่งเป้าใน 5 พืชเศรษฐกิจหลัก ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพด ยางพารา มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน "ปาล์มน้ำมัน" นั้นเริ่มจ่ายเป็นพืชแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม และทยอยจ่ายทุก 45 วัน จากนั้นก็มาถึงคือ "ข้าว" เริ่มคิกออฟเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา และยางพาราจะเริ่มจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรก 15 ธันวาคม ส่วนมันสำปะหลังและข้าวโพดรัฐบาลจะทยอยดำเนินการในระยะต่อไป

ในส่วนการประกันรายได้ข้าวนั้นได้มีการกำหนดข้าวเปลือกไว้ 5 ชนิด คือ ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเจ้า(ข้าว กข.) ข้าวหอมปทุมธานี1 และข้าวเหนียว โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ รับประกันที่ตันละ 15,000 บาท คริวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน, ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาทต่อตัน คริวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน, ข้าวเปลือกเจ้าหรือข้าว กข. 10,000 บาทต่อตัน คริวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 บาทต่อตัน คริวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว 12,000 บาทต่อตัน คริวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ชาวนาที่ยังคงสำรวจขอให้รีบไปขึ้นทะเบียนตรวจสอบ สิทธิที่สำนักงานเกษตรอำเภอและเปิดบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อใช้สิทธิรับเงินประกันรายได้งวดต่อไปในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดยงวดแรกนั้นจ่ายให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับผู้ที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ซึ่งจ่ายชดเชยรายได้ให้แก่ข้าวเปลือก 2 ชนิด คือ ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 2,469.64 บาท และข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ 783.45 บาท ส่วนอีก 3 ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ และข้าวเปลือกเหนียว ไม่ชดเชย เนื่องจากราคาอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าเกณฑ์ของราคาประกัน ซึ่งในงวดแรกมีชาวนาที่ได้รับส่วนต่างราคากว่า 349,000 คริวเรือน รวมเงินทั้งสิ้น 9,400 ล้านบาท

"พี่น้องชาวนาจะได้เงิน 2 กระเป๋าคือเงินจากการขายข้าวและเงินส่วนต่างหากราคาในตลาดไม่ถึงที่ประกันรายได้ไว้ และสำหรับชาวนาที่นำท่วมเจอบัญชีบัญชีได้จะรับเงินชดเชยจากรัฐบาลตามสิทธิคู่กันไปด้วย"

คำยืนยันของ **จุนทร์ ลักษณ์วิศิษฎ์** หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวนาในระหว่างเป็นประธานคดปุมคิกออฟจ่าย

“
ที่นาผมมีอยู่ 30 ไร่เศษ ข้าวที่ปลูกทั้งหมดเป็นพันธุ์ กว.57 และ กว.61 ได้เงินส่วนต่างจากการเข้าร่วมโครงการมา 5 หมื่นบาทก็ช่วยเยียวยาได้ระดับหนึ่ง ไม่เงินแยะแน่ๆ เพราะปีนี้ราคาข้าวถูกมาก
”



จุนทร์ ลักษณ์วิศิษฎ์
รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์
คิกออฟโครงการประกันรายได้

เงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนา งวดแรก ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา

สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย หมู่ 2 ต.ท่าจั่ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 2,000 ราย ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาปลูกข้าว ทำไร่ข้าวโพดและมันสำปะหลัง ส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ และขณะนี้สมาชิกของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการทุกราย ได้รับเงินส่วนต่างงวดแรกทั้งหมดแล้ว

"สหกรณ์เรามีสมาชิกทั้งหมด 2,000 กว่าคน ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา บางรายก็ทำมาปี ส่วนพื้นที่ไหนอยู่ในเขตชลประทานก็ทำ

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 28 ตุลาคม 2562

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6465

หน้า: 12(กลาง)

Col.Inch: 114.85 Ad Value: 202,136

PRValue (x3): 606,408

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชาวนาเฮ!รับเงินส่วนต่างงวดแรกครบ อานิสงส์โครงการ'ประกันรายได้'

นาปรังด้วย นอกนั้นก็ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำไร่มันสำปะหลัง สมาชิกส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ ซึ่งขณะนี้ก็ได้รับเงินส่วนต่างจากโครงการทั้งหมดแล้ว และส่วนใหญ่จะได้รับสิทธิสูงสุดตามเกณฑ์ที่กำหนด”

นิภา ไพโรจน์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย เผยกับ “คม ชัด ลึก” ถึงผลสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ของสมาชิก ซึ่งในพื้นที่บรรพตพิสัยส่วนใหญ่จะปลูกข้าวหอมปทุม 1 นอกนั้นก็ปลูกข้าวพันธุ์กข.ทั่วไป แต่การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้คนที่ปลูกข้าวหอมปทุมกลับได้ส่วนต่างน้อยกว่าข้าวพันธุ์กข. ซึ่งก็เป็นไปตามราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงจากคณะกรรมการกลางเป็นผู้กำหนด

“ข้าวหอมปทุมที่ขายอยู่ในตลาดตอนนี้อยู่ที่ 7,000 บาทต่อตันเท่านั้นเอง ปีนี้ออมปทุมราคาตกต่ำมากสู้ข้าวขาวไม่ได้” นิภาเผยพร้อมยอมรับว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจอย่างมากกับโครงการประกันรายได้ของรัฐบาล เพราะทำให้พวกเขามีรายได้เพิ่มขึ้นจากส่วนต่างของราคาขายในท้องตลาด แต่สิ่งที่เป็นห่วงกังวลในอนาคตในแง่เสถียรภาพทางการเงินของประเทศหากรัฐบาลมีโครงการแบบนี้ออกมาเรื่อยๆ ก็อยากเรียกร้องให้รัฐบาลหามาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไปด้วย

ขณะที่ **ลุงเล็ก เลี้ยงจำปา** ชาวนาใน ต.คลองพระอุดม อ.ลาดบัวหลวง จ.ปทุมธานี กล่าวว่า รู้สึกดีใจไม่ต่างจากชาวนาใน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ที่รัฐบาลมีโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยชาวนาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น แม้จำนวนเงินจะไม่มากนัก แต่ก็สามารถเอื้อยวาคความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ โดยเฉพาะต้นทุนการปลูกข้าวที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีจากปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูงขึ้น ทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา และค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว

“ที่นาผมมีอยู่ 30 ไร่เศษ ข้าวที่ปลูกทั้งหมดเป็นพันธุ์กข.57 และกข.61 ได้เงินส่วนต่างจากการเข้าร่วมโครงการมา 5 หมื่นบาทก็ช่วยเอื้อยวาได้ระดับหนึ่ง ไม่จั้นแยะแยะ เพราะปีนี้มีราคาข้าวถูกมาก ข้าวที่ส่งโรงสีตอนมีราคาอยู่ที่ 7,000-8,000 บาท หลังหักค่าความชื้นเหลือประมาณ 6,500-7,600 บาทต่อตันเท่านั้นเอง ขณะที่ต้นทุนทำนาปีนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 5,000 กว่าบาทต่อไร่” ลุงเล็กเผย พร้อมยืนยันว่าจะไม่ยอมเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นอย่างแน่นอน เนื่องจากรักในอาชีพทำนาและยึดอาชีพนี้มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ที่สำคัญมีโรงสีรับซื้อแน่นอน ส่วนที่ข้ออื่นยังไม่แน่ใจในเรื่องตลาดรองรับที่ชัดเจน

“ข้าวของผมจะส่งให้แก่โรงสีที่ จ.ปทุมธานี แล้วก็เป็นตัวแทนรับซื้อข้าวจากชาวนาส่งโรงสีด้วย ก็พูดคุยกับเจ้าของโรงสีทุกวัน ซึ่งเขาเป็นประธานชมรมโรงสี จ.ปทุมธานีด้วย แต่ก็บอกกับผมนะว่าตอนนี้ข้าวขาดตลาดนะ แต่ทำไมราคายังไม่ขึ้น จึงอยากฝากไปยัง

รัฐบาลให้เข้ามาดูแลตลาดในส่วนนี้ด้วย” ลุงเล็กกล่าวย้ำทั้งท้ายทั้งนี้ จากข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตรได้รายงานผลการขึ้น



นายรัฐมนตรีเยี่ยมชาวนาในเขตหนองจอก กทม.

ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาปีตามรายละเอียดในฤดูกาลผลิตปี 2562/2563 ณ วันที่ 22 กันยายน 2562 มีจำนวน 4.22 ล้านครัวเรือน 7.976 ล้านแปลง รวมพื้นที่ 57.6 ล้านไร่ ขณะที่แผนการผลิตข้าวปีการผลิต 2562/2563 ตั้งไว้ที่ 72.0866 ล้านไร่ ผลผลิต 34.6213 ล้านตันข้าวเปลือก แยกไว้เป็นข้าวรอบที่ 1 พื้นที่ 58.9 ล้านไร่ ผลผลิต 25.4 ล้านตันข้าวเปลือก และข้าวรอบที่ 2 พื้นที่ 13.8 ล้านไร่ ผลผลิต 9.14 ล้านตันข้าวเปลือก

สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 ตุลาคม 2562 (ยกเว้นภาคใต้ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน - 28 กุมภาพันธ์ 2563) และต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาที่ได้รับสิทธิชดเชย โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำแนกตามช่วงเวลาเก็บเกี่ยวและคำนวณปริมาณผลผลิต โดยใช้พื้นที่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแต่ละชนิดคูณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ เป็นปริมาณผลผลิตที่ต้องชดเชย แต่ต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ข้างต้น ส่งให้ ธ.ก.ส. เพื่อเป็นข้อมูลในการจ่ายเงิน จากนั้น ธ.ก.ส.จะดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบจากคณะกรรมการ

● สุรัตน์ อัดตะ ●

suratatta0402@gmail.com





**มะกันแบน
สินค้าไทย
แอบแฝง
ผลประโยชน์** >6

มะกันแบนสินค้าไทย แอบแฝงผลประโยชน์ จริงหรือ!



รายงาน

จากกรณีที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาหรือ USTR ได้ออกประกาศว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามประกาศระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปหรือ GSP กับสินค้าของไทยเป็นมูลค่า 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

หรือประมาณ 39,650 ล้านบาทโดยระบุว่า ไทยล้มเหลวในการจัดสิทธิที่เหมาะสมให้กับแรงงานตามหลักสากลนั้นโดยสินค้าไทยที่อยู่ในการที่จะถูกตัดสิทธิ GSPตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.63 จะมีถึง 573 รายการ ครอบคลุมทั้งของกินและของใช้ตั้งแต่อาหารทะเล ผักและผลไม้ เมล็ดพันธุ์น้ำเชื่อมและน้ำตาล ขอสถัเหลือง น้ำผักและผลไม้ ไปจนถึง อุปกรณ์เครื่องครัว ประตูหน้าต่าง ไม้อัด และไม้แปรรูป เครื่องประดับ แผ่นเหล็ก และ สเตนเลส เป็นต้น

สำหรับจีเอสพี คือสิทธิทางภาษีที่ประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศให้กับประเทศที่กำลังพัฒนา โดยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าสินค้าบางรายการเมื่อส่งสินค้าไปขายในประเทศผู้ให้สิทธิเพื่อให้ประเทศที่กำลังพัฒนาสามารถส่งออกสินค้าไปแข่งกับสินค้าจากประเทศที่พัฒนาแล้วหรือแข่งกับประเทศที่มีความสามารถในการผลิตสินค้าได้ราคาถูกและมีประสิทธิภาพ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) กล่าว

ว่า ถือเป็นสิทธิของสหรัฐฯ ในการดำเนินการเรื่องนี้ต้องขึ้นอยู่กับภาครัฐในการกำหนดท่าทีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้ง เพราะจะมีผลวันที่ 25 เม.ย.63 ยังพอมีเวลารับมือแต่อย่างไรก็ตามในมุมมองของเอกชนกังวลต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะด้านการส่งออก ต้องดูว่าสินค้าเหล่านี้ของไทยมีคู่แข่งที่ส่งไปขายสหรัฐฯ เช่นกัน คือประเทศใดบ้าง ประเทศใดจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ ดังนั้นไทยจะรับมือและแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างไร แต่ยังคงเชื่อว่าสินค้าไทยกลุ่มดังกล่าวยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคสหรัฐฯ เพราะเป็นสินค้าในชีวิตประจำวัน และไทยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและหลากหลายโดยผู้บริโภคสหรัฐฯ อาจต้องจ่ายเงินในการซื้อสินค้าจากไทยมากขึ้น เพราะราคาสูงกว่าประเทศอื่นเนื่องจากไม่มีจีเอสพีแล้ว

สำหรับผลกระทบจากเรื่องนี้ ไม่ใช่แค่ปัญหาต้นทุนสินค้าที่ส่งไปขายสหรัฐฯ แพงขึ้น แต่ไทยยังเจอปัญหาต้นทุนราคาสินค้าที่สูงจากสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่าอย่างมาก เท่ากับว่าไทยโดน 2 เด้ง เป็นเรื่องที่น่ากังวลหน่วยงานที่ดูแลเงินบาท โดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ควรเข้ามาดูแลเรื่องเงินบาทโดยด่วน เพราะปัจจุบันเงินบาทของไทยมีความผันผวนและแข็งค่าที่สุดในโลกแล้ว ไม่ใช่แค่ภูมิภาค

โดยขณะนี้ยังอยู่ระดับ 30 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ปลายๆ ซึ่งระดับที่เหมาะสมคือ 31-32 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ การที่จะบอกให้ผู้ส่งออกทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (ฟอร์เวิร์ด) ไม่มีประโยชน์ เพราะเงินบาทไม่ได้แข็งแล้วไปอ่อน แต่นี่ยืนหยัดแข็งค่าด้านเดียว การทำฟอร์เวิร์ดไม่ได้ช่วยอะไรเลย ส่วนเรื่องที่จะให้ใช้เงินสกุลอื่นก็เป็นไปได้ยาก เพราะเงินสกุลดอลลาร์เป็นเงินสกุลหลักในการส่งออกอยู่แล้ว

ขณะที่ผลกระทบจากการตัดจีเอสพีของสหรัฐฯ ครั้งนี้ จะมีผลบังคับอย่างเป็นทางการเดือน เม.ย.63 ระหว่างนี้ผู้ประกอบการยังมีเวลาในการรับมือ การปรับตัว การดูแลต้นทุนการผลิต การหาตลาด แต่ประเด็นเงินบาทแข็งค่า เอกชนแก้ปัญหาเองไม่ได้ ต้องอยู่ที่ภาครัฐ อย่างตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือจีดีพี ปีนี้ การโดนตัดสิทธิจีเอสพีที่ยังไม่กระทบ แต่ปัญหาเงินบาทที่แข็งค่าจนรายได้การส่งออกของประเทศลดลง กระทบต่อจีดีพีโดยตรง

ทั้งนี้ผลกระทบจากการถูกสหรัฐฯ ตัดจีเอสพีและเงินบาทหากยังแข็งค่าต่อเนื่องเช่นนี้

เชื่อว่าทิศทางเศรษฐกิจปี 2563 จะมีหลายปัจจัยผลกระทบที่ต้องติดตามแน่นอน ส่วนจะขยายตัวเท่าไร และส่งออกจะติดลบถึง 2% ตามที่บางคน หรือบางหน่วยงานคาดการณ์หรือไม่ ขอดูตัวเลขการพิจารณาร่วมกันของภาคเอกชนคือ คณะกรรมการร่วมภาค เอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ที่ประกอบด้วย ส.อ.ท. สมาหุการการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทยอีกครั้ง

“เมื่อเร็วๆ นี้ได้เข้าประชุมอาเซียนของภาคเอกชนที่ประเทศเวียดนาม ทุกประเทศต่างกังวลต่อเศรษฐกิจโลกที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจในประเทศตนเองว่าจะชะลอตัวตาม ทุกประเทศอาเซียนปรับตัวกับท่าทีของสหรัฐฯ ที่ดึงการเชื่อมโยงมาอยู่กับเศรษฐกิจ จนกระทบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งโลก”

นายภณสิทธิ์ สารสิน ประธานหอการค้าไทย กล่าวว่า ทางหอการค้าไทยทราบเรื่องสหรัฐฯ ได้ประกาศตัดสิทธิจีเอสพีต่อไทยแล้ว ภาคเอกชนขอเวลาศึกษาในรายละเอียดของคำประกาศดังกล่าวให้ชัดเจนอีกครั้งว่าจะปรับตัวรับผลกระทบดังกล่าวอย่างไรดี และจะต้องดูว่าผู้ประกอบการที่เข้าขายถูกตัดสิทธิเป็นบริษัทของคนไทยหรือประเทศอะไรที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยกันแน่ คาดว่าจะกระทบผลที่ชัดเจนในเร็ววัน ทั้งนี้ อยากรู้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อสหรัฐฯ ให้เวลาไทย 6 เดือนก่อนถูกตัดสิทธิ จึงอยากให้ทุกหน่วยงานช่วยไปเจรจาเรื่องนี้ให้กับภาคเอกชนด้วย

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กล่าวว่า การตัดสิทธิดังกล่าวไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ มากนัก เพราะแต่ละปีไทยใช้สิทธิส่งออกมูลค่าไม่กี่พันล้านเหรียญฯ และไม่น่าจะกระทบต่อภาพรวมการส่งออกสินค้าไทย แต่ปัญหาของการส่งออกไทยขณะนี้คือ ค่าเงินบาทแข็งค่ามาก ทำให้ราคาสินค้าไทยมีแพงมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งและไทยสูญเสียศักยภาพการแข่งขัน โดยเฉพาะในสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบหนักสุด จึงต้องการให้ภาครัฐเร่งแก้ปัญหาค่าเงินบาทแข็ง ไม่เช่นนั้นการส่งออกไทยและเศรษฐกิจไทยจะลำบาก

น.ส.กัญญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภา ผู้ส่งทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า เรื่องนี้ภาคเอกชนก็ยังไม่สบายใจและงงต่อคำประกาศของผู้บริหารสหรัฐฯ

อเมริกาเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ไทย ถูกปรับอันดับจากเดิมเคยได้อยู่ที่ 3 มาเป็นที่ 2 เมื่อกลางปี 61 ที่ผ่านมา เห็นว่าไทยได้แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการจะปรับฐานะไทยขึ้นมาอยู่ในกลุ่มที่ 1 ที่สหรัฐฯ จะเน้นให้เฉพาะกลุ่ม ประเทศที่พัฒนาแล้วเท่านั้น จึงไม่แน่ใจว่าสหรัฐฯ จะประกาศปรับลดอันดับไทยลงเป็นที่ 3 หรืออะไรยังไม่ทราบด้วยเหตุผลที่แท้จริงใด

ทั้งนี้ต้องขอเวลาศึกษาคำประกาศของสหรัฐฯ ก่อนว่าจะตัดสิทธิจีเอสพีของไทยในกลุ่มสินค้าอะไรบ้าง แต่เท่าที่เห็นเบื้องต้นน่าจะกระทบต่อกลุ่มสินค้าประมงของไทยพอสมควร และคงต้องติดตามดูว่าผู้บริหารของสหรัฐฯ จะประกาศปรับเปลี่ยนอะไรอีกหรือไม่ในที่เหลืออีก 6 เดือนในการตัดสิทธิจีเอสพี คงต้องตามดูกันต่อไป และกลุ่มสินค้าประมงของไทยต้องปรับตัวหาช่องทางอื่นในการทำตลาดกันต่อไป

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า ในเร็วๆ นี้ ผู้ส่งออกจะประชุมเพื่อประเมินผลกระทบกรณีสหรัฐฯ ตัดจีเอสพีสินค้าไทย รวมถึงการทำแผนรับมือกรณีดังกล่าว และทำแผนขยายตลาดอื่นๆ เพื่อชดเชยส่วนแบ่งตลาดสหรัฐฯ ที่อาจจะหายไปส่วนหนึ่ง แต่มั่นใจว่าผู้ส่งออกสามารถปรับตัวได้ เพราะก่อนหน้านี้ในปี 58 อียูเคยตัดจีเอสพีสินค้าไทยมาแล้ว โดยอ้างรายได้ประชากรต่อหัวของไทยอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง แต่สุดท้ายผู้ส่งออกสามารถปรับตัวได้ภายใน 2 ปี อีกทั้งเมื่อกลางปี 62 ญี่ปุ่นก็ตัดจีเอสพีสินค้าไทยด้วย ทั้งนี้แม้จะมีวิกฤติต่างๆ ผู้ส่งออกไทยสามารถปรับตัวได้มาหลายครั้งแล้วยกเว้นเรื่องของค่าเงินบาทแข็งค่าอย่างมากสวนทางคู่แข่ง ซึ่งทำให้สินค้าไทยแข่งขันยาก โดยเฉพาะเรื่องราคา

ขณะที่นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า วิเคราะห์ 3 สาเหตุกรณีสหรัฐฯ ตัดจีเอสพีไทย ตรวจสอบสาเหตุที่รัฐบาลสหรัฐฯ โดยประธานาธิบดีทรัมป์ ตัดจีเอสพีไทยบางรายการมูลค่าเกือบ 4 หมื่นล้าน มีผลอีก 6 เดือนข้างหน้าแล้ว โดยอ้างเรื่องปัญหาแรงงานนั้น น่าจะเป็นข้ออ้างหาเหตุมากกว่าเพราะก่อนหน้านี้สหรัฐฯ พอใจการแก้ไขปัญหาระงับงานจรรยาบรรณไทยจากที่ 3 เป็นที่ 2 ส่วนปัญหาประมงก็มองเขียวให้ไทยและยกเป็น

ตัวอย่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในการต่อต้านประมงผิดกฎหมายไอยูยู(IUU)

ทั้งนี้เท่าที่เคยเจรจากับผู้แทนการค้าของสหรัฐฯ(ยูเอสทีอาร์:USTR)สมัยรัฐบาล

โอบามาพอประเมินได้ว่าสาเหตุหลักน่าจะเหลือแค่ 3กรณี 1.สหรัฐฯตัดจีเอสพี เพราะรายการสินค้ากลุ่มที่ถูกยกเลิกสิทธิพิเศษทางภาษีมียอดส่งออกป้สหรัฐฯเกินพิกัดกติกาจีเอสพีแบบนี้เรียกว่าตัดจีเอสพีตามเนื้อผ้าตรงนี้ยังเจรจาขอผ่อนปรนออกไปก่อนหรือลดรายการที่ตัดสิทธิพิเศษบางรายการโดยอาศัยความเป็นมิตรพิเศษตามสนธิสัญญาเอมิตีและการค้า(Treaty of Amity and Commerce)

2.สหรัฐฯค้าขายสู้ไม่ได้เสียเปรียบดุลการค้าไทยหลายแสนล้านเลยใช้มาตรการยกเลิกสิทธิพิเศษทางภาษีกับกลุ่มสินค้าไทยที่ได้สิทธิประโยชน์จีเอสพี.เช่นเดียวกับการที่สหรัฐฯเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนและสหภาพยุโรป หากเป็นเหตุผลนี้ก็ยังมีโอกาสเจรจาต่อรองอีก 6 เดือน 3.สหรัฐฯต้องการใช้การตัดสิทธิพิเศษจีเอสพีเพื่อต่อรองแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แบบหมูไปโกมาเช่น การขอให้ไทยเปิดให้นำเข้าเนื้อหมูที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงจากสหรัฐฯหรือขอให้ไทยทบทวนการแบนสารพิษไกลโฟเซตที่ทั้งทางการสหรัฐฯและหอการค้าสหรัฐฯไม่เห็นด้วยเพราะกระทบผลประโยชน์ของบริษัทอเมริกัน ถ้าเป็นเหตุผลหลังสุดคงยากที่ทางการไทยจะยอมอ่อนข้อเพราะเป็นเรื่องสุขภาพของคนไทยด้วยสาเหตุเช่นนี้ ทางการสหรัฐฯควรทบทวน

ตัวเองมากกว่าเรียกร้องให้ทางการไทยทบทวน หากยังคิดจะเป็นมิตรที่ดีกับคนไทยและประเทศไทย อย่าใช้มาตรการจีเอสพีกดดันแบบนี้เป็นอันขาด

งานนี้สาเหตุที่แท้จริงการตัดสิทธิ GSP ครั้งนี้เป็นการตอบโต้ทางการไทยที่สั่งแบน 3 สารพิษ ซึ่งสหรัฐฯได้ทักท้วง โดยสถานทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทย ได้ทำหนังสือถึงรัฐบาลไทยแล้วก่อนหน้านี้ ไม่นั่นใจว่ากรณีนี้เกี่ยวข้องกับการเมืองที่ต้องมีการเจรจา ต่อรอง เพื่อแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างหรือไม่ ดังนั้นควรเร่งให้มีการเจรจากับสหรัฐฯเพื่อทราบถึงปัญหาที่แท้จริง

สำหรับทางออกต่อกรณีดังกล่าวรัฐบาลต้องใช้เวทีการประชุมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการประชุมอาเซียนซัมมิต ในไทย ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย.นี้ ซึ่งจะมีเวทีคู่ขนาน และจะมีตัวแทนจากทางการสหรัฐฯร่วมประชุม เพื่อเจรจาแก้ปัญหาต่อไป

ทั้งนี้ต้องจับตาเศรษฐกิจโลกด้วยว่า ยังจะชะลอตัวแบบนี้ หรือจะมีโอกาสฟื้นตัวได้หรือไม่ เพราะสถานการณ์สงครามการค้าระหว่าง 2 ประเทศสำคัญคือ สหรัฐฯ และจีนยังไม่มีความแน่นอน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพราะนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯยังมีประเด็นหาเสียงเลือกตั้งที่ต้องสร้างคะแนนนิยมให้ตัวเองอยู่ มาตรการดังกล่าวจึงเหมือนการข่มขู่ ทำให้ประเทศไทยตื่นตระหนกอะไรบางอย่าง เพื่อที่จะบอกกว่า หากไม่ทำตามระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าตัวอื่นๆตามมาในอนาคต

30ตค.เปิดราคาประมูล ในงานสัมมนาโรดแมป5จี

ลุย'4ความถี่'56ไลเซนส์ 'พณ.'เคาะประกันมันฯ ชิมช้อปใช้คึกคักปิดท้าย ซีบิกไบค์ราคาพุ่งอีกแสน

สอท.ประเมินอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-ยานยนต์
ทยอยหยุดผลิตชั่วคราว ลดเวลาผลิต ห่วงจ้าง
งานใหม่ไม่เพิ่ม เหตุส่งออกหดตัว สรรพสามิตเผย
กรม.เห็นชอบเพิ่มภาษีมอเตอร์ไซค์ปล่อยมลพิษ
บิกไบค์หนักสุดปรับขึ้นกว่าแสนบาท ธ.ก.ส.แจง
ยอดเงินฝากเกษตรกรก่อนข้างชิม เหตุผลผลิต
โดนผลกระทบภัยแล้ง-น้ำท่วม (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

5จี

สรรพสามิตขึ้นภาษีจยย.1ม.ค.63

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ให้เห็นชอบการเก็บภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์ตามการปล่อยมลพิษ ซึ่งเป็นการเสนอเพื่อทราบหลังจากก่อนหน้านี้ ครม.รัฐบาลชุดก่อนเห็นชอบไว้แล้ว โดยภาษีดังกล่าวจะมีผลวันที่ 1 มกราคม 2563 นี้ ซึ่งปรับภาษีสรรพสามิตดังกล่าวอิงตามค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อ

ไอเสีย จะแบ่งภาษีเป็น 4 ระดับ คือ 3%, 5%, 9% และ 18% จากเดิมการเสียภาษีส่วนใหญ่อยู่ที่ 2.5-3%

“ในปี 2561 ยอดขายรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 1.79 ล้านคัน แม้จะมีการปรับเปลี่ยนภาษีใหม่แต่ปีนี้ยอดขายไม่ได้หรือหว่า เพราะยอดขายจะขึ้นอยู่กับราคาพืชผลทางการเกษตรด้วย โดยขณะนี้ยังไม่พบการซื้อขายรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นจนผิดปกติเพื่อหนีภาษี เพราะรถทั่วไปขนาด 150 ซีซีนั้น ปรับขึ้นไม่มากแค่ระดับ 100 บาทต่อคันเท่านั้น” นายณัฐกรกล่าว

บิกไบค์อ่วมเพิ่มคันละแสนบาท

นายณัฐกรกล่าวว่า ผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ได้ปรับตัวเพื่อรองรับภาษีใหม่พอสมควร ประเมินว่าหากไม่มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในรถจักรยานยนต์เพื่อให้ปล่อยมลพิษ

น้อยลง จะทำให้กรมเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 500-700 ล้านบาท โดยรถจักรยานยนต์ทั่วไปที่มีขนาด 150 ซีซี คิดเป็น 90% ของรถจักรยานยนต์ทั้งหมดจะเสียภาษีเพิ่ม 100 บาท แต่หากเป็นรถบิกไบค์ราคาขายคันละ 1 ล้านบาท คาดว่าจะเสียภาษีเพิ่มกว่า 1 แสนบาทต่อคัน เพราะถ้าไม่สามารถลดการปล่อยมลพิษจากท่อไอเสียได้ ภาษีรถบิกไบค์เพิ่มเป็น 18% จากเดิมเคยเสีย 9%

นายณัฐกรกล่าวถึงการปรับขึ้นภาษีความหวานในเครื่องดื่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ว่าผู้ผลิตเครื่องดื่มได้มีการปรับสูตรความหวานให้น้อยลง เพื่อไม่ให้เป็นการภาษี ดังนั้น ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีในปีนี้ลดลงประมาณ 20 ล้านบาท ถือว่าผู้ผลิตตื่นตัวปรับตัวพอสมควร

ธ.ก.ส.เผยเงินฝากเกษตรกรทรงตัว

นายชยาพันธ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า สถานการณ์เงินฝากเกษตรกรของธนาคารล่าสุด โดยนับจากต้นปีบัญชีของธนาคารหรือตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาพบว่า ยอดเงินฝากลูกค้าเกษตรกรของธนาคารยังทรงตัวอยู่ที่ 3.2 แสนล้านบาท หรือประมาณ 20% ของเงินฝากทั้งหมด 1.618 ล้านล้านบาท ขณะที่เป้าหมายเงินฝากลูกค้าเกษตรกรทั้งปีจะต้องเพิ่มขึ้นราว 1.4 หมื่นล้านบาท

“สาเหตุที่ยอดเงินฝากดังกล่าวไม่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาพืชผลทางการเกษตรในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากพืชผลของเกษตรกรได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมา ทำให้รายได้ของเกษตรกรไม่เหลือเพียงพอที่จะนำมาออมได้เพิ่มขึ้น” นายชยาพันธ์กล่าว

สิ้นปลายปีขยายผลผลิตฝากทุ่ง

นายชยาพันธ์กล่าวว่า ในช่วงที่รัฐบาลมีนโยบายพักหนี้เกษตรกรนั้น มีโครงการที่เชิญชวนให้เกษตรกรออมเงินให้มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา

เกษตรกรเข้ามาออมเงินเพื่อลดภาระหนี้กับทวีโชคหลายพันล้านบาท ทั้งนี้ จำนวนลูกค้าเกษตรกรที่เข้าสู่โครงการพักชำระหนี้ในขณะนี้มียอดจำนวน 2.75 ล้านราย มีวงเงินสินเชื่อ 7 แสนล้านบาท มีเป้าหมายจะดึงเงินฝากให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยเฉลี่ยรายละ 1 พันบาทต่อปี ซึ่งจะช่วยสร้างเงินออมเพิ่มขึ้นประมาณ 3.81 พันล้านบาทต่อปี

นายเกษปณ์กล่าวต่อว่า สถานการณ์เงินฝากในภาพรวมนั้นถือว่ายังทรงตัวเช่นกัน โดยเมื่อเทียบกับสิ้นปีบัญชียอดเงินฝากอยู่ที่ 1.617

ล้านล้านบาท ปัจจุบันอยู่ที่ 1.618 ล้านล้านบาท ขณะที่เป้าหมายทั้งปีจะต้องเพิ่มขึ้น 6 หมื่นล้านบาท หรืออยู่ที่ 1.677 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อปี โดยยังมั่นใจยอดเงินฝากทั้งปีจะเป็นไปตามเป้าหมาย ธ.ก.ส.มีแผนจะระดมเงินฝากผ่านการออกสลากออมทรัพย์ต่างๆ และในช่วงปลายปีเกษตรกรขายผลผลิตน่าจะทำให้เงินมาฝากเพิ่มมากขึ้น สำหรับสลากออมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมจากเกษตรกรจำนวนมาก คือ สลากทวีโชค มียอดเงินฝากผ่านสลากดังกล่าวถึง 3.08 แสนล้านบาท เนื่องจากผู้ฝากไม่มีการระงับ ให้ความคุ้มครอง 100% และยังมีสิทธิลุ้นรางวัลใหญ่อีกด้วย

จรินทร์ลุยประกันสำปะหลัง1ธ.ค.

นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์จังหวัด เกษตรกร และเอกชน พิจารณามาตรการประกันรายได้มันสำปะหลัง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ที่สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี ว่าได้ร่วมกันกำหนดรายละเอียดของนโยบายประกันรายได้เกษตรกรมันสำปะหลัง โดยที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันสำหรับการนับหนึ่งนโยบายประกันรายได้ดังนี้ จะมีการประกันรายได้ที่กลไกริมละ 2.50 บาท ที่เชื่อมโยงที่ 15% และประกันรายได้ครัวละไม่เกิน 100 ตัน นอกจากนี้จะใช้เกณฑ์ราคาอ้างอิงเป็นตัวกำหนดรายได้ โดยใช้ราคาตลาดของราคาหัวมันสดที่ลामันแบ่งเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน เป็นตัวเลขาอ้างอิง และเกษตรกรทุกรายสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยไปขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยขึ้นทะเบียนตามความเป็นจริงต้องแจ้งชัดเจนว่าปลูกมันกี่ไร่ จะเก็บเกี่ยวช่วงไหนอย่างไรตามความเป็นจริง พร้อมกำหนดจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรกในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 โดยจ่ายงวดแรกในฤดูการผลิตปีนี้ ทุกเดือนจนหมดจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน และวงเงินที่ใช้

ร่วมกันประมาณ 9,400 ล้านบาท

“จะหารือเรื่องนี้อีกครั้งวันที่ 11 พฤศจิกายนก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ตอนเช้า ครม.ไปประชุมลัญจกรที่ จ.กาญจนบุรี เมื่อ ครม.ให้ความเห็นชอบก็จะสามารถจ่ายเงินส่วนต่างแรกในวันที่ 1 ธันวาคม 2562” นายจรินทร์กล่าว

นายจรินทร์กล่าวว่า นอกจากนี้จะส่งเสริมให้มีการใช้มันสำปะหลังในประเทศมากขึ้นทั้งทำพลาสติกชีวภาพ ซึ่งประเทศไทยจะเดินไปในแนวทางนี้มากขึ้น เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำไปใช้ทำพลังงานในรูปแบบต่างๆ อาทิ เอทานอล และจะเร่งรัดส่งออกมันสำปะหลังของไทยไปในตลาดต่างประเทศ อาทิ จีน หลังจากนำคณะเอกชนไปขายมันสำปะหลังที่จีนและประสบความสำเร็จพอสมควร โดยปีที่แล้วจีนนำเข้ามันจากประเทศไทย 3,000,000 ตัน มูลค่าประมาณ 18,000 ล้านบาท นอกจากนี้จะขยายตลาดอินเดียเนื่องจากอินเดียเริ่มไม่ใช้พลาสติกจริงเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยจะใช้วัตถุดิบพลาสติกชีวภาพ โดยเฉพาะมันสำปะหลังมาทำถุงพลาสติก และทำหีบห่อ เป็นโอกาสดีสำหรับผู้ส่งออกมันสำปะหลังไทย รวมทั้งจะบุกตลาดตุรกีและนิวซีแลนด์ เนื่องจากมีความต้องการใช้อาหารสัตว์จำนวนมาก รวมทั้งจะขยายตลาดเกาหลีและตลาดอื่นๆ

สอท.ชี้ส่งออกแยแ่หีบตรง.

นายเกรียงไกร เอียวเจริญ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ส.อ.ท.อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 เนื่องจากขณะนี้มีความขาดแคลนของภาคอุตสาหกรรมที่เป็นห่วงโซ่การผลิต (ซัพพลายเชน) ได้รับผลกระทบจากการส่งออกหดตัว อาทิ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ทำให้เริ่มทยอยปิดโรงงาน และบางส่วนเริ่มให้พนักงานหยุดงานชั่วคราว เพื่อรอประเมินสถานการณ์คำสั่งซื้อ

นายเกรียงไกรกล่าวว่า ปี 2562 มีแนวโน้มชัดเจนว่าการส่งออกของไทยอาจติดลบประมาณ 2% ซึ่งผลกระทบหลักมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกปีนี้เติบโตลดลง ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ส่งผลต่อคำสั่งซื้อลดลงต่ำลง สะท้อนต่อไปยังการผลิต ต้นทุนด้านแรงงาน อาทิ ลดเวลาทำงาน หยุดชั่วคราว หากส่งออกยังไม่มีปัจจัยดีขึ้น จะนำไปสู่การปิดโรงงานในที่สุด

รงซื้อเครื่องจักรแทนแรงงานคน

นายเกรียงไกรกล่าวว่า อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกจะได้รับผลกระทบมาก

มากน้อยต่างกันไป ดังนั้นการปิดโรงงานอาจมีบ้างแต่ไม่มาก สิ่งที่ต้องติดตามคือ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน จะมีการเจรจนาไปสู่วิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่ รวมถึงผลกระทบกรณีอังกฤษออกจากสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) หรือเบร็กซิต หากไม่มีประเด็นลบเพิ่มอีก ในปี 2563 อาจเห็นทิศทางกลับมาเป็นบวก

นายเกรียงไกรกล่าวว่า ปัจจัยสำคัญต่อการจ้างงานคือ การขยายการลงทุนในประเทศ ขณะนี้พบว่ามีการนำเข้สินค้าทุนและวัตถุดิบของไทยมีอัตราลดต่ำลงมากกว่าการส่งออก ซึ่งให้เห็นถึงการไม่ลงทุนเพิ่มของภาคการผลิต ทำให้การจ้างงานใหม่ไม่เพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าทำให้หลายธุรกิจลงทุนปรับเครื่องจักรที่มีต้นทุนนำเข้าถูกลง เพื่อทดแทนแรงงานคนที่ยังคงขาดแคลนข้างฝีมือ และปัจจุบันไทยมีทิศทางค่าแรงสูงขึ้น

อุตสาหกรรมยนต์ไม่ลดคนแต่ลดโอที

นายสุรพงษ์ โสฬสพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท.กล่าวว่า จากการปรับลดประมาณการผลิตรถยนต์ปี 2562 ใหม่อยู่ที่ 2 ล้านคัน ลดลง 1.5 แสนคันจากเป้าหมายเดิมอยู่ที่ 2.15 ล้านคัน ต่ำกว่ายอดผลิตรถยนต์ปี 2561 ที่ผลิตได้ 2.16 ล้านคัน จะมีผลกระทบต่อคำสั่งซื้อชิ้นส่วนรถยนต์ลดลงตามไปด้วย ขณะเดียวกันผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ก็ได้รับกระทบโดยตรงจากการส่งออกที่ลดต่ำตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

“ตลาดโลกซบเซาจากผลกระทบของสงครามการค้า ทำให้การบริโภคของตลาดรถยนต์โลกรวม 4 เดือนแรกปีนี้ลดลง 5.7% เกิดผลกระทบทั้งส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนให้ลดลงตาม อุตสาหกรรมก็ยังหวังว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและจีน จะช่วยยุติสงครามการค้าในทิศทางที่ดีได้ ในส่วนของผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศยังไม่มีความกังวล มีเพียงแต่เลิกการทำงานล่วงเวลาหรือโอทีเท่านั้น” นายสุรพงษ์กล่าว

เวียดนามขายถูกบีบส่งออกข้าวไทย

นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) และกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้บริหารข้าวตราฉัตร เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวของไทยในปี 2562/63 คาดว่าจะทำได้ 8.5-9 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าหมายทั้งปีที่คณะกรรมการข้าวครบวงจรถูกกำหนดไว้ที่ 10 ล้านตัน ทั้งนี้ เป็นเพราะไทยถูกแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากประเทศคู่แข่ง อาทิ อินเดีย ที่มีผลผลิตมาก สามารถส่งออกข้าวนี้

ได้มากขึ้น, ปากีสถาน เมียนมา ส่งออกปลายข้าว
ขาวได้มากขึ้น และเวียดนามส่งออกข้าวหอมใน
ราคา 400-500 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ต่ำกว่าไทย
ที่มีอยู่ที่ 800 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ทำให้เวียดนาม
ขณะนี้เข้าไปเจาะตลาดข้าวหอมในแอฟริกาและ
ตะวันออกกลางอย่างสมบูรณ์แบบไปแล้ว

นายสุเมธกล่าวว่า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในด้านการแข่งขันของไทย รัฐบาลต้องให้ความ
สำคัญต่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มให้มากขึ้น
เพื่อใช้ปลูกแทนข้าวขาว ที่ปัจจุบันผู้บริโภคเริ่ม
ไม่ต้องการแล้ว โดยเรื่องนี้เวียดนามได้เตรียม
พร้อมมานานกว่าไทย มีการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์
และส่งเสริมให้ปลูกแทนข้าวขาวไปแล้วกว่า
50% นอกจากนี้ เวียดนามยังได้ตั้งเป้าจะส่งออก
ปี 2562/63 ให้ได้ 3 ล้านตันเพิ่มขึ้น จากปีนี้จะ
ส่งออกได้ 2.5 ล้านตัน อีกด้วย ในส่วนของไทยมี
ข้อได้เปรียบเรื่องความหลากหลายของเมล็ดพันธุ์
ที่มากกว่า แต่พันธุ์เหล่านั้นต้องนำมาปรับปรุง
อย่างข้าวพันธุ์ กข.79 มีความเหมาะสมที่จะนำ
มาปลูกในพื้นที่ภาคกลาง แต่ขณะนี้เมล็ดพันธุ์
ยังมีจำกัด ซึ่งมั่นใจว่าศักยภาพของไทยที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านข้าว ยังพอจะเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันได้ทันประเทศคู่แข่ง

“ข้าวเวียดนามและกัมพูชา เป็นข้าวหอมปาน
กลาง อร่อยสู้ของไทยไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถเจาะ
ตลาดสหรัฐได้ ดังนั้น ไทยต้องทำแบรนด์ดี ใช้ข้าว
หอมมะลิเป็นตัวผลักดันคู่กับการโฆษณาอาหาร
ไทย เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี วิธีการนี้
จะทำให้ผู้บริโภครู้จักและเชื่อมั่นในข้าวไทยมาก
ขึ้น” นายสุเมธกล่าว

บาทแข็งกดมูลค่าส่งออกปีนี้

นายสุเมธกล่าวต่อว่า มูลค่าการส่งออกข้าวใน
ขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินได้ แต่ในเบื้องต้นพบ
ว่าได้รับผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่า เป็นไปได้ที่
ปีนี้มูลค่าการส่งออกจะลดลง ขณะที่ผลผลิตข้าว
ของไทยในปี 2562/63 ในส่วนของข้าวหอมมะลิ
คาดว่าจะมีประมาณ 8.4-8.5 ล้านตันข้าวเปลือก
ลดลงเล็กน้อยจากนี้ท่วมและภัยแล้งในพื้นที่นา
ข้าวภาคเหนือและอีสาน เสียหาย 1 ล้านไร่ โดย
เฉพาะในพื้นที่อุบลราชธานีพบว่ามีผลเสียหาย
โดยสิ้นเชิง ส่วนการส่งออกข้าวในปี 2563/64 ยัง
น่าเป็นห่วงเพราะคาดว่าจะต้องเจอกับปัญหาเรื่อง
อัตราแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกับปี 2562

นายสุเมธกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม กระบวนการ
ผลิตข้าวในอนาคตไทยต้องเตรียมพร้อมในด้าน
ความยั่งยืนที่คาดว่าจะต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐ
จะหยิบมาใช้ในอีก 5 ปีข้างหน้า กรณีการทำนา
ของไทยยังปล่อยก๊าซมีเทนที่มากกว่าประเทศ

อื่นๆ อาทิ ญี่ปุ่น เป็นต้น ดังนั้น ไทยต้องปรับวิธี
การทำนาใหม่ หากสหรัฐประกาศใช้เงินมาตรการ
คาดว่าประเทศอื่นๆ จะดำเนินการตามไปด้วย

นายสุเมธกล่าวว่า ในส่วนของข้าวตราฉัตร
ในปี 2562/63 มีการส่งออก 1 ล้านตัน ส่วนแบ่ง
การตลาด 4-5% และเป็นผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิ
อันดับ 1 ของไทย มูลค่าการส่งออกรวม 1.2-1.3

หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2563/64 คาดว่าจะส่ง
ออกเพิ่มขึ้น 10-15% โดยจะเพิ่มการทำตลาด
ข้าวหอมให้มากขึ้นตามความต้องการของตลาด

เปิดราคาชิง5จีงาน‘มติชน’

นายสุภากร ดันตสิทธิ์ เลขาธิการคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ
กสทช.) กล่าวถึงความคืบหน้าการประมูล 5จี ว่า
คาดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูล
คลื่นความถี่เพื่อรองรับ 5จี จะแล้วเสร็จกลาง
เดือนธันวาคม 2562 โดยเบื้องต้นจะเป็นการ
ประมูลคลื่นความถี่พร้อมกัน 4 ย่านความถี่
จำนวน 56 ใบอนุญาต แบ่งออกเป็น คลื่น
ความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ์ ขนาดใบอนุญาต
5 เมกะเฮิร์ตซ์ จำนวน 3 ใบอนุญาต รวม 15
เมกะเฮิร์ตซ์, คลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิร์ตซ์
ขนาดใบอนุญาต 5 เมกะเฮิร์ตซ์ จำนวน 7 ใ
ใบอนุญาต รวม 35 เมกะเฮิร์ตซ์, คลื่นความถี่
ย่าน 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ ขนาดใบอนุญาต 10
เมกะเฮิร์ตซ์ จำนวน 19 ใบอนุญาต

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

5จี

รวม 190 เมกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมการ
ประมูลแต่ละรายประมูลได้ไม่เกิน 10 ใบอนุญาต
รวม 100 เมกะเฮิร์ตซ์ และคลื่นความถี่ย่าน 26
กิกะเฮิร์ตซ์ ขนาดใบอนุญาตละ 100 เมกะเฮิร์ตซ์
จำนวน 27 ใบอนุญาต รวม 2700 เมกะเฮิร์ตซ์
ขณะที่ผู้เข้าร่วมการประมูลแต่ละรายประมูลได้
ไม่เกิน 12 ใบอนุญาต รวม 1200 เมกะเฮิร์ตซ์

นายสุภากรกล่าวว่า สำหรับคลื่นความถี่
700, 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ จะนำราคาสูงสุดจาก
การประมูลครั้งก่อน มาเป็นราคาเริ่มต้นการ
ประมูลครั้งต่อไป ส่วนคลื่นความถี่ย่าน 2600
เมกะเฮิร์ตซ์ และ 26 กิกะเฮิร์ตซ์ ขณะนี้ 3 สถาบัน
ในประเทศ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และ 1 สถาบัน
ต่างประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยความมาแอนด์
เทคโนโลยี ได้ทำการประเมินมูลค่าใบอนุญาตคลื่น
ความถี่เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยจะมีการเปิดเผย
ราคาอย่างเป็นทางการในงานสัมมนาโรดแมป 5จี
ต้นไทยน่าอาเซียน ที่บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
จะจัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่โรงแรมพูล
แมน ดิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน้ำ)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาสูงสุดจากการ
ประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ เมื่อ
วันที่ 19 สิงหาคม 2561 อยู่ที่ 12,511 ล้าน
บาท ต่อใบอนุญาตขนาด 5 เมกะเฮิร์ตซ์ ขณะ
ที่ราคาสูงสุดจากการประมูลคลื่นความถี่ย่าน
700 เมกะเฮิร์ตซ์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562
อยู่ที่ 17,584 ล้านบาท ต่อใบอนุญาตขนาด 10
เมกะเฮิร์ตซ์ หรือราคา 8,792 ล้านบาท ต่อใ
ใบอนุญาตขนาด 5 เมกะเฮิร์ตซ์

มั่นใจเอกชน2รายเข้าร่วมแน่

นายสิบศักดิ์ สิบงักดี นักวิจัยด้านโทรคมนาคม
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า กรณีที่
กสทช. พยายามผลักดันให้คลื่นความถี่ย่าน 2600
เมกะเฮิร์ตซ์ เป็นย่านความถี่กลางสำหรับรองรับ
5จี ในภูมิภาคอาเซียนเป็นเรื่องที่ดี เพราะคลื่น
ความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ เป็นคลื่นความถี่
ที่ไม่ประเทศกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่ไม่ได้นำมาใช้
งาน ซึ่งหากประเทศกลุ่มอาเซียนสามารถผลั
กดันให้คลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ เป็น
ย่านความถี่กลางสำหรับรองรับ 5จีได้ จะช่วย
กระตุ้นให้ผู้ผลิตอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคม (เว
นเดอร์) ผลิตอุปกรณ์ชิ้นมารองรับจนเป็นที่แพร่
หลาย ทำให้ราคาอุปกรณ์เป็นราคาที่ประชาชน
ทั่วไปสามารถจับต้องได้

นายสิบศักดิ์กล่าวว่า คาดว่าการประมูลครั้ง
ต่อไป จะมีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอ
เปอเรเตอร์) ที่เป็นภาคเอกชน อย่างน้อย 2
ราย เข้าร่วมการประมูล เนื่องจากประเมินว่า
หากไม่มีเครือข่ายเพื่อรองรับ 5จี ในอนาคต จะ
ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งที่ปัจจุบันกว่า 60 ประเทศทั่วโลก มี
การขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปพอสมควรแล้ว อย่าง
ในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สปป.ลาว ที่มีการ
ทดลองทดสอบ 5จี และสิงคโปร์ที่ชัดเจนว่าปี
2563 จะเปิดให้บริการ 5จี อย่างเป็นทางการ
ฉะนั้น จึงเชื่อว่าโอเปอเรเตอร์ในไทยยังงี้ก็มี
ความต้องการที่จะเข้าประมูลคลื่นความถี่เพื่อ
รองรับ 5จี แน่แน่นอน

ซีประมูลขั้นต่ำ30เมกะเฮิร์ตซ์

นายสืบศักดิ์กล่าวว่า กรณีที่นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มอบหมายให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท จัดทำแผนในการเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่เพื่อรองรับ 5จี จะเห็นได้ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างมาก และโดยเฉพาะที่คลื่นความถี่ที่ทั้ง 2 องค์กรถือครองอยู่ในปัจจุบันจะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในอีก 6 ปี หรือในปี 2568 ซึ่งหลังจากนั้นหากไม่มีคลื่นความถี่เพื่อให้บริการต่อไปอีก 10-15 ปี ก็มีความเป็นไปได้ว่า ทั้ง 2 องค์กรหรืออาจควมรวมเป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติในอนาคต จะไม่มีที่ยืนในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม แต่ยังคงต้องจับตาว่าจะสามารถจัดทำแผนได้ทันตามที่ กสทช. คาดว่าจะจัดการประมูลในช่วงต้นปี 2563 หรือไม่

นายสืบศักดิ์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ไม่อยากให้การทำ 5จี เป็นเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อโดยโอเพอเรเตอร์ในไทยแต่ละรายควรจะมีความถี่เพื่อรองรับ 5จี อย่างน้อย 30 เมกะเฮิร์ตซ์ จึงจะเป็น 5จี ที่มีศักยภาพ เพราะการเปิดให้บริการ 5จี ที่มีความกว้างของแถบคลื่นความถี่ (แบนด์วิธ) น้อยเกินไป จะเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค ที่มีการเปิดให้บริการ 5จี ได้ทันตามกรอบเวลาที่จริง แต่เป็น 5จี ที่ไม่เต็มศักยภาพ

ชิมช้อปใช้เฟส2เปิดรับผู้ตกหล่น

นายลวรรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงมาตรการชิมช้อปใช้ เฟส 2 ซึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม ว่า มีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิมาตรการเติมตามโควตา 1 ล้านรายทุกวัน และครบ 3 ล้านรายแล้ว โดยยอดที่ลงทะเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในแต่ละวันจะนำมาเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ตามลำดับวัน โดยแบ่งครึ่งสำหรับรอบเช้า เวลา 06.00 น. และอีกครึ่งหนึ่งสำหรับรอบเย็น เวลา 18.00 น. เช่น สิทธิที่เหลือของการเปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นำมาเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 27 ตุลาคม แบ่งเป็นในรอบเช้าจำนวน 91,987 ราย และรอบเย็นจำนวน 91,987 ราย

นายลวรรณกล่าวว่า เมื่อพิจารณาในรายละเอียดการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2562 พบว่าแนวโน้มการใช้จ่ายของประชาชนเป็นไปตามที่คาดหมายไว้ กล่าวคือ มีผู้เริ่มใช้สิทธิจำนวน 9,061,720 ราย มีการใช้จ่ายรวม 9,090 พันล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายจากจี-วอลเลท ช่อง 1 จำนวน 8,827 ล้านบาท ซึ่งกว่า 55% หรือประมาณ 4,881 ล้านบาท เป็นการใช้จ่ายที่ร้านช้อป ซึ่งเป็นร้านในกลุ่มโอท็อป ร้านวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งร้านธงฟ้าประชารัฐ และบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้น สำหรับจี-วอลเลท ช่อง 2 มีผู้เริ่มใช้สิทธิจำนวน 58,934 ราย โดยมียอดการใช้จ่ายรวม 263 ล้านบาท หรือเฉลี่ยรายละประมาณ 4,460 บาท ซึ่งผู้ใช้สิทธิส่วนใหญ่กว่า 34,124 ราย หรือ 58% ใช้จ่ายในร้านชิม หรือร้านอาหารและเครื่องดื่ม ในขณะที่ยอดการใช้จ่ายส่วนใหญ่กว่า 177 ล้านบาท หรือ 67% เป็นการใช้จ่ายในร้านช้อป

ชี้27ต.ค.ใช้เวลา25นาทีเต็ม

นายลวรรณกล่าวว่า มาตรการชิมช้อปใช้ เฟส 2 ได้ขยายสิทธิประโยชน์สำหรับจี-วอลเลท ช่อง 2 จากเดิมผู้ที่เติมเงินและใช้จ่ายในร้านชิมช้อป ใช้ ได้รับเงินชดเชย 15% ของยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท (เงินชดเชยไม่เกิน 4,500 บาท) โดยเพิ่มเงินชดเชย 20% ของยอดใช้จ่ายส่วนที่เกิน 30,000 บาท ถึง 50,000 บาท (เงินชดเชยไม่เกิน 4,000 บาท) ซึ่งสิทธินี้ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิในเฟสแรกด้วย อีกทั้งได้ขยายช่องทางการเติมเงินให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น สามารถทำได้ที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคารต่างๆ และขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งในส่วนของการรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมมาตรการและการใช้จ่ายเพื่อรับสิทธิของประชาชน

รายงานข่าวแจ้งว่า ผลการเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 27 ตุลาคม แบ่งเป็นในรอบเช้าซึ่งเป็นยอดที่ลงทะเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จำนวน 91,987 ราย พบว่าเต็มในเวลา 06.25 น.



ทางเลือกเพื่อรอด หลังแบน 3 สาร



เมื่อตัดสินใจไปแล้วก็ต้องไปต่อให้ได้ กรณีคณะกรรมการวัตถุอันตรายแบน 3 สารเคมีทางการเกษตร (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต) ที่จะต้องเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2562 นี้เป็นต้นไป

เป็นความตั้งใจของมณฑลฉุฉู ไทยเศรษฐกิจ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะใช้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวไทย แต่คงไม่เป็นที่ถูกใจของเกษตรกรบางกลุ่มที่เผชิญเป็นกลุ่มพืชเศรษฐกิจหลักของไทย

ทั้งชาวสวนยาง อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ำมัน เนื่องจากคณะกรรมการไม่พิจารณาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่ ทำให้เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวร่วมใจแบนพรรคการเมืองทั้งประชาธิปไตย ภูมิใจไทย ไปเรียบร้อยแล้ว

ล่าสุดสหรัฐอเมริกาหนังสือถึงทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องในคณะกรรมการวัตถุอันตราย ขอคัดค้านการแบน 3 สารดังกล่าวเช่นกัน เนื่องจากที่

สหรัฐยังมีการใช้ไกลโฟเซตในการปลูกถั่วเหลือง กาแฟ แอปเปิล และองุ่น ที่มีมูลค่าในตลาดไทยถึงประมาณ 5.1 หมื่นล้านบาทจะต้องหยุดชะงักลง



เนื่องจากตามกฎองค์การการค้าโลก (WTO) หากประเทศคู่ค้ามีการแบนสารเคมีที่สหรัฐใช้อยู่ก็ไม่สามารถขายสินค้าหรือส่งออกสินค้านั้นได้ ทำให้อุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหาร

ของไทย เช่น เบเกอรี่และขนมปังสำเร็จรูปที่พึ่งพาการนำเข้าข้าวสาลี 100% มูลค่า 4 หมื่นล้านบาทอาจได้รับผลกระทบไปด้วย

ไม่รวมข้อเรียกร้องของสมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัย ผู้แทนสมาคมและครอบครัวเกษตรกรกว่า 5 ล้านครอบครัว ให้รัฐรับมือความเสียหาย 8.2 แสนล้านบาท พร้อมจ่ายค่าส่วนต่างแรงงานถางหญ้า 1.2 ล้านล้านบาทต่อปี เคลียร์หนี้ ธ.ก.ส.ทุกครอบครัวเกษตรกร พร้อมสร้างหนี้ใหม่ซื้อเครื่องจักรโดยรัฐจ่ายส่วนต่างจากต้นทุนใช้สารเคมี

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/พิเศษ

วันที่: จันทร์ 28 ตุลาคม 2562

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11358

หน้า: 9(ขวา)

Col.Inch: 40.88

Ad Value: 98,112

PRValue (x3): 294,336

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: จับกระแส: ทางเลือกเพื่อรอด หลังแบน 3 สาร

พร้อมหาแรงงานคนมาช่วยถอนหญ้า หากหาไม่ได้ขอให้เฉลิมชัย
ศรีอ่อน และมนัญญา มาถอนหญ้าให้เกษตรกร 60 ล้านไร่ให้เสร็จ
ภายใน 30 วัน

เบื้องต้นเฉลิมชัยระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสนับสนุนให้ใช้สาร
กลูโฟซิเนตแทน ซึ่งสมพันธ์เกษตรปลอดภัย บอกว่าเกษตรกรไม่นิยม
เพราะฉีดไปแล้วไม่ได้ผลและไม่ใช้สารที่ปลอดภัยนัก หากห่วงใย
ผู้บริโภคไทยจริงอย่างที่อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวอ้าง เป็นไปได้หรือไม่ที่จะ
ตัดสินใจไม่ให้ใช้สารใดๆ อีกเลย

จึงคาดการณ์กันว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่จะสนับสนุนให้ใช้สาร
กลูโฟซิเนตแทน ซึ่งสมพันธ์เกษตรปลอดภัย บอกว่าเกษตรกรไม่นิยม
เพราะฉีดไปแล้วไม่ได้ผลและไม่ใช้สารที่ปลอดภัยนัก หากห่วงใย
ผู้บริโภคไทยจริงอย่างที่อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวอ้าง เป็นไปได้หรือไม่ที่จะ
ตัดสินใจไม่ให้ใช้สารใดๆ อีกเลย

ดังนั้นการแก้ปัญหานี้ ที่กระทรวงเกษตรฯ ต้องรับมือแต่เพียง
ผู้เดียว จึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบและนำมาซึ่งความถูกต้อง เป็น
ประโยชน์ เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่จริงให้กับเกษตรกรด้วย



☑ พะเยาโมเดล...ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวการขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร “พะเยาโมเดล” พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายข้าวหอมมะลิ ราคา 18,000 บาท/ตัน ระหว่างสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ในพื้นที่ จ.พะเยา กับบริษัทข้าว ซี.พี. จำกัด ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์